

**มติชน**

รายวัน

ฉบับประจำวันที่ **๕๒** พ.ค. ๒๕๕๗ หน้า **1** : 13

# ปลูก2มือบวันเดียวกัน นัด 5 พ.ค.



চারিত  
ফেংดิษฐ์

**'สุเทพ' ลั่น 3 ชั้น เพื่อดิจิทัล  
นปช. จัดกิจกรรมปลูกทม.  
'ธาริต' หอบแพ้มส่งฟ้อง**

'สุเทพ' ลั่นดีเดย์ชุมนุมใหญ่ 5 พ.ค. สนามหลวง เปิด 3 ชั้นตอนเพื่อดิจิทัลระบอบทักษิณ นปช. รั่นเวลา รวมพล เริ่มวันเดียวกันที่อักษะ วงจรปิดจับภาพคดี ซ้อม'พันเอก'มากกว่า 10 คน รุมตี (อ่านต่อหน้า 13)

## ต่อจากหน้า 1

### 2มือ

#### บึ่งพร้อมกปปส.ยึดราชดำเนิน

เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 30 เมษายน ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) ภายในสโมสรตำรวจ นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวว่า ได้ติดตามสิ่งที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) มีแนวคิดย้ายสถานที่ชุมนุมจากสวนลุมพินีไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการปรับแผนดูแลความปลอดภัยตามด้วย ดังนั้นอยากให้ กปปส.รีบประกาศให้มีความชัดเจน และประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารโดยเร็ว

#### เชื่อไม่ซ้ารอยรุนแรงปี53

นายสุรพงษ์กล่าวว่า มองว่าเหตุผลที่นายสุเทพย้ายไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เนื่องจากเป็นพื้นที่เปิด รถติดมาก การย้ายไปจะเพื่อสร้างภาพให้ดูเหมือนว่ามีคนร่วมชุมนุมจำนวนมาก ต่างกับสวนลุมฯที่เป็นพื้นที่ปิดมองไม่เห็นการชุมนุม อย่างไรก็ตาม ไม่กังวลการชุมนุมครั้งนี้จะเหมือน ปี 2553 บริเวณแยกคอกวัว เพราะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กำชับไม่ให้มีการสลายการชุมนุมหรือขอคืนพื้นที่ เหมือนรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยทำมา

#### เฉลิมปิดสุเทพอ้างสลายมือ

ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการ ศอ.รส. กล่าวว่า การย้ายการชุมนุมของกปปส. เป็นสิทธิจะย้ายไปไหนก็ได้ แต่อย่าทำผิดกฎหมาย กีดขวางการจราจร หากเป็นเช่นนั้นจะไม่มีใครศรัทธาความเสียหายจะตกกับผู้ชุมนุมเอง อย่างไรก็ตาม มีความเป็นห่วงด้านความปลอดภัย เพราะมีการชุมนุมถึง 2 กลุ่ม อาจมีการสร้างสถานการณ์ จึงมอบหมายให้ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศอ.รส. หรือกับตำรวจนครบาลอย่างละเอียด เพื่อเตรียมรับมือ จะไม่ยอมให้มือทั้งสองถึงกันได้ โดยมีการตั้งด่านตรวจกว่า 7 ด่าน ก่อนที่ทั้งสองมือจะถึงกัน

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า หากให้อ่านเหตุผลที่นายสุเทพย้ายพื้นที่การชุมนุม คงมีหลายประเด็น เช่น พรรคพวกที่เคยมาร่วมก็น้อยลง แต่กระจายเจ้าของโรงแรมดุสิตอาจขอร้องให้ย้าย เพราะโรงแรมขาดทุนจากการที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก แต่ขอยืนยันว่ากรณีนายสุเทพพอกระบุ ศอ.รส. จะไปสลายการชุมนุมที่สวนลุมพินี ไม่เป็นความจริง จะไปหาเรื่องทำไม ถ้าไปจับผู้ต้องหาภฎก็เป็นคนละเรื่องกับการสลายมือ ขอให้นายสุเทพสบายใจได้ ไม่สลายการชุมนุมแน่นอน รอให้เสื่อมหายไปเอง

ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า ส่วนเรื่องการปรับลดกำลังทหาร เป็นเรื่องกองทัพและ พล.ต.อ.วรพงษ์ ต้องหารือกัน โดยการประสานการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหารเป็นไปอย่างราบรื่น และการที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.ให้ข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยถือเป็นสิ่งที่ดี

#### คาดสั่งฟ้องแกนกปปส.8พ.ค.

น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะทำงาน ศอ.รส. แถลงผลการประชุมว่า ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินคดีพิเศษกรณีนายสุเทพ แก่นนำ กปปส.

และผู้กระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมาย และความผิดฐานอื่นๆ ที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน คือ ความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้ง การบุกรุกสถานที่ราชการ ขณะนี้มีแกนนำ กปปส.และผู้กระทำความผิดถูกตั้งเป็นผู้ต้องหาทั้งหมดทั้งสิ้น 316 ราย

ทั้งนี้ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษสรุปสำนวนคดีดังกล่าวแล้ว โดยจะส่งไปยังพนักงานอัยการในวันที่ 1 พฤษภาคม โดยจะแยกส่งสำนวนในครั้งแรก จำนวน 58 ราย ซึ่งมีความเห็นควรสั่งฟ้องทุกคนทุกข้อหาตามฐานความผิด

คาดว่าพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ จะมีคำสั่งทางคดีและฟ้องผู้กระทำความผิดในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ อันเป็นวันครบกำหนดฝากขังของผู้ต้องหาบางราย โดยหากผู้ต้องหาคนใดที่ยังไม่เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการได้มีคำสั่งควรสั่งฟ้องแล้ว คณะพนักงานสอบสวนก็จะได้ขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับและนำตัวมาฟ้องต่อศาลต่อไป

#### แนะราชการฟ้องแพ่ง-อาญา

น.ส.สิริมาแถลงว่า นอกจากนี้ ศอ.รส. มีนโยบายให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับแกนนำกลุ่มกปปส. หรือกลุ่มอื่นใดที่มีพฤติกรรมสร้างความเสียหายให้แก่หน่วยงาน โดยขณะนี้มีส่วนราชการเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแล้วทั้งหมด 28 หน่วยงาน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37 คดี แม้ศาลได้มีการออกหมายจับผู้กระทำความผิดแล้วหลายราย และการเข้าจับกุมผู้กระทำความผิดอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันที แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะไม่ละเลย และจะทำการจับกุมดำเนินคดีทันทีเมื่อมีโอกาส

นายอาทิตย์ เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวว่า ในวันที่ 1 พฤษภาคม จะเดินทางไปสำนักงานอัยการคดีพิเศษ เพื่อส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. โดยมีพยานเอกสารต่างๆ กว่า 300 แฟ้ม ซึ่งพนักงานสอบสวน 3 ฝ่ายมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาแกนนำ กปปส.ชุดแรก จำนวน 58 ราย รวมถึงนายสุเทพ



๕๓ พ.ค. ๒๕๕๗

ฉบับประจำวันจันทร์.....หน้า 4

# จุฬาราชมนตรีแถลงการณ์ ชี้สู่นวัตกรรมคดี“อัลรุไวลี”

**ASTVผู้จัดการรายวัน** - สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องอัยการสูงสุด ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษายกฟ้องคดีฆาตกรรมอำพราง “โมฮัมหมัด อัลรุไวลี” ชาวซาอุดีอาระเบีย ย้ำไม่ใช่ไม่ยอมรับคำตัดสิน แต่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับญาติ และมุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หวังถูกตัดสินชี้ขาด ส่งออกอาหารฮาลาลสะเทือน

เมื่อเวลา 13.30 น. วานนี้ (30 เม.ย.) ที่โรงแรมริเจนท์ นายอาคิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ผศ.ดร.สุชาติ เศรษฐมาลินี ดร.พิสุทธิ บิลลาเต๊ะ ผอ.ศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี และนายไพศาล พรหมยงค์ ร่วมกันแถลงข่าว เนื่องในการประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2557 ได้มีการประชุมอภิปรายถึงกรณีคำพิพากษาของศาลอาญา เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่ได้มีคำพิพากษายกฟ้องในคดีฆาตกรรมอำพราง นายโมฮัมหมัด อัลรุไวลี ชาวซาอุดีอาระเบีย โดยที่ประชุมได้ตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมไทยและผลประโยชน์โดยรวมของประเทศไทยเป็นสำคัญ จึงได้มีมติให้ออกแถลงการณ์เพื่อแสดงจุดยืนขององค์กรมุสลิมในประเทศไทยต่อกรณีดังกล่าวมีข้อสรุปดังนี้

1. สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรต่างมีความรู้สึกเสียใจและเห็นใจเป็นอย่างยิ่งกับประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียและบรรดาญาติ

ของนายโมฮัมหมัด อัลรุไวลี ที่ได้ถูกทำให้สูญหายไปด้วยการฆาตกรรมอำพรางในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ.2533 ซึ่งเป็นเวลานานถึง 24 ปีมาแล้ว

2. ถึงแม้ว่าการตัดสินในคดีความใดๆ จำเป็นต้องให้ความเคารพในคำตัดสินของศาลในทุกคดีความ ถึงกระนั้นก็ตาม สำนักจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร มีความไม่สบายใจเป็นอย่างยิ่งที่ผลของกระบวนการยุติธรรมของไทยในการตัดสินคดีนี้ เป็นที่เคลือบสงสัยต่อสังคมโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บรรดาญาติของนายโมฮัมหมัด อัลรุไวลี และประชาชนชาวซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนโลกอาหรับทั้งหมด อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษา ท่านหนึ่งในองค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้ ก่อนการตัดสินเพียงไม่กี่วัน ดังนั้น สำนักงานจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร จึงขอให้การสนับสนุนและขอเรียกร้องให้สำนักงานอัยการสูงสุดได้ทำการอุทธรณ์คำพิพากษา เพื่อให้กระบวนการตัดสินคดีนี้ ได้ดำเนินขึ้นอีกครั้งและเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงต่อไป

3. สำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักรเห็นว่า หากกระบวนการยุติธรรมของไทยในการตัดสินคดีนี้ ยังคงเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย



ต่อสาธารณชนตั้งที่เป็นอยู่ จะส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย กลุ่มประเทศโลกอาหรับและประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมืออิสลาม (โอไอซี) จำนวน 57 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าฮาลาล ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนในการส่งออกสินค้าฮาลาลสูงเป็นอันดับ 5 ของตลาดโลก ในขณะที่ผู้ประกอบการสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลในประเทศไทยส่วนใหญ่ไม่นับใช้มุสลิม

4. กรณีการถูกอุ้มฆ่าและหายตัวไปของ นายโมฮัมหมัด อัลรูไวลี ไม่ใช่เป็นเพียงกรณีเดียวที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีประชาชนชาวไทยจำนวนมากไม่น้อยทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมได้ถูกฆาตกรรมอำพรางในลักษณะเดียวกันนี้ สำนักจุฬาราชมนตรีคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เห็นว่าปรากฏการณ์การฆาตกรรมดังกล่าวในสังคมไทยเป็นความรุนแรงและเป็นความอธรรมที่จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและเร่งด่วน ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการกำกับดูแลและรับผิดชอบในเรื่องนี้ จำเป็น

ต้องทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานในเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง เพื่อให้ประเทศไทยต้องสูญเสียภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อนานาชาติประเทศในด้านการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนอันเป็นคุณค่าสำคัญสูงสุดประการหนึ่งของความเป็นมนุษย์ในสังคมโลก

นายอาศิสกล่าวว่ ที่ออกแถลงการณ์ในครั้งนี้ เนื่องจากคำนึงถึงโดยหน้าที่ของชาวมุสลิมที่ต้องรักษาความเที่ยงธรรมตามคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า ศาสนาอิสลามถือว่า การฆ่าคนคนหนึ่งถือเป็นการฆ่าคนทั้งโลก จึงต้องมีการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม จึงขอให้ประเทศไทยรักษาความเป็นธรรม เพื่อศักดิ์ศรีของประเทศชาติ เราเพียงแต่เรียกร้องให้มีการอุทธรณ์สูงสุดตามสิทธิเท่านั้น ไม่ได้ไม่ยอมรับคำตัดสินของศาล เนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้พิพากษา ทำให้ทางประเทศซาอุดีอาระเบียไม่สบายใจเป็นอย่างมาก

“กรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ทำให้มีการเรียกร้องให้ประเทศซาอุดีอาระเบียตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทย หากเป็นเช่นนั้นจริง จะสร้างความสูญเสียแก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล เพราะเรามีการส่งออกสินค้าฮาลาลออกเป็นอันดับ 5 ของโลก จึงต้องมีการออกมาเรียกร้องดังกล่าว” นายอาศิสกล่าว ■





## ประเด็นร้อน

**1.** พนักงานสอบสวนได้สรุปสำนวนคดีคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ขัดขวางการเลือกตั้ง การบุกคุกสถานที่ราชการและคดีอื่นๆ. ส่งฟ้องพนักงานอัยการในวันนี้ รวมทั้งสิ้น 316 ราย รวมถึงนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และแกนนำชุดแรก 58 รายด้วย

**2.** สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอ จะประชุมเป็นครั้งแรกหลังจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ลงนามแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระตั้งแต่เดือน ต.ค. 2556 โดยการประชุมครั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะร่วมประชุมด้วย โดยวาระที่บอร์ดบีโอไอต้องเร่งพิจารณา คือ โครงการลงทุนที่เอกชนยื่นขอรับการส่งเสริมฯ รอการอนุมัติอยู่กว่า 400 โครงการ มูลค่ารวม 6.6 แสนล้านบาท

**3.** กระทรวงพาณิชย์จะแถลงตัวหรือเงินเพื่อ เดือนเม.ย. 2557 ซึ่งต้องจับตาอัตราเงินเพื่อขยายตัวสูงขึ้นในรอบ 2-2.5% ตามราคาดัชนีในหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีราคาเพิ่มขึ้นจาก

สถานการณ์ภัยแล้ง ทำให้ผักและผลไม้รวมทั้งเนื้อสัตว์มีราคาเพิ่มขึ้น

**4.** เนื่องในวันแรงงาน วันที่ 1 พ.ค. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ได้จัดงานวันแรงงานสากลขึ้นที่บริเวณหน้ารัฐสภา ซึ่งจะจัดขบวนที่พระบรมรูปทรงม้าในเวลา 08.00 น. และเคลื่อนไปยังรัฐสภาในเวลา 10.00 น. โดยจะมีการประกาศเจตนารมณ์ข้อเรียกร้องต่อสาธารณะ ขณะที่กลุ่มสภาองค์กรลูกจ้างมีกำหนดเดินขบวนจากพระบรมรูปทรงม้าไปยังสนามหลวงในเวลา 08.30 น. ก่อนจะประกาศข้อเรียกร้อง 12 ข้อ

**5.** กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท นำโดย นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และอัม เนโกะ เชิญผู้ที่



คัดค้านการสอบยูเน็ต รวมตัวบุกสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ที่ตึกพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 เพื่อแสดงจุดยืนไม่เอาการสอบในเวลา 13.00 น. ■



## ส่องสายลม

### ปปช.แกลงหยุดคุกคาม

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปป.ช.) ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้กลุ่มสนับสนุนรัฐบาลและแนวร่วมหยุดการคุกคามการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาของ ปป.ช. โดยอ้างอิงองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) หรือ ทีไอ (TI) ที่ออกมาระบุว่า ปป.ช.ของไทยกำลังเผชิญแรงกดดันหนักขึ้น จากสถานการณ์ทางการเมืองอันเป็นผลมาจากการดำเนินการไต่สวน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กรณีการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว

### พีรพันธุ์ถึงแก่อสัญกรรม

นายพีรพันธุ์ พาลุสุข รมว. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งถือ



พีรพันธุ์ พาลุสุข

เป็นมือกฎหมายคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยได้ถึงแก่อสัญกรรมแล้ว เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบ ทั้งนี้จะมีการเคลื่อนศพนายพีรพันธุ์จากโรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์ ไปวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

ศาลา 1 (ศาลาใหญ่) ในวันศุกร์ที่ 2 พ.ค. และรดน้ำศพในวันศุกร์ที่ 2 พ.ค. โดยจะรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ 7 วัน ก่อนเปิดให้บุคคลอื่นเป็นเจ้าภาพ

### ซองฟ้อง 316 กปปส.

น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะทำงานศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลงว่า ศอ.รส. ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สรุปสำนวนแกนนำ กปปส. และผู้กระทำความผิดกฎหมายคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันยุยงให้ประชาชนล้วงละเมิดกฎหมาย ร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และความผิดฐานอื่นๆ จำนวนผู้ต้องหาทั้งสิ้น 316 ราย ซึ่งดีเอสไอจะส่งไปยังพนักงานอัยการในวันที่ 1 พ.ค.นี้

### หญิงเปิดเป็นประธาน สว.

คุณหญิงจรรุวรรณ เมณฑกา สว.กทม. กล่าวหลังเดินทางมารายงานตัวเป็น สว. ถึงกรณีมีการเสนอชื่อเป็นประธาน สว. ว่ายังไม่เคยได้ยินมาก่อน ส่วนตัวเห็นว่าน่าจะปล่อยให้เป็นเรื่องของคนที่ยุติธรรมจะดีกว่า ส่วนเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งนั้น ได้เดินทางเข้าไปชี้แจงข้อกล่าวหาแล้ว จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร เพราะเพียงแค่ไปเดินเฉยๆ หรือต่อให้ขึ้นไปปราศรัยบนเวทีก็ไม่น่าจะมีผิด หากไม่ไปพูดอะไรที่ไม่ถูกต้อง จึงมั่นใจว่าจะได้ปฏิบัติหน้าที่ สว. ■

# ไทยโพสต์

ฉบับประจำวันที่ ๕๑ พ.ค. 2557 หน้า 3

## ฟ้อง DSJ ล่าชาตีสตย่ำหมา

**ไทยโพสต์** • “เพื่อนข้างถนน” เร่งประสานดีเอสไอ สืบหาตัวเจ้าของเพชฌฆาตสุดเหี้ยมโชว์ภาพอย่างหมา เตรียมเข้ายื่นหลักฐานดำเนินคดีเร็วๆ นี้ ด้านสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทยชี้เข้าข่ายทารุณสัตว์ตามกฎหมายอาญา มาตรา 381 ชัดเจน โทษสูงสุดจำคุก 1 เดือน ระบุการทารุณสัตว์มีมาก แต่เรื่องมักเงียบหาย ย้ำจะติดตามถึงที่สุด

จากกรณีนางกรรณิการ์ มีพันธ์ เจ้าของโครงการ “เพื่อนข้างถนน” เตรียมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการฟ้องร้องชายออนไลน์ใจโหด เคียดแค้นสุนัขตัวหนึ่งที่ได้มากัดตน จนต้องสำเร็จโทษถึงขั้นทุบตีจนสุนัขตัวดังกล่าวสิ้นใจตาย ก่อนนำไปย่างไฟจนเนื้อไหม้เกรียม แล้วนำภาพมาโพสต์ลงบนอินเทอร์เน็ต สร้างความสะเทือนใจแก่คนในสังคมจำนวนมาก

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 เมษายนนี้ นางกรรณิการ์เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางโครงการเพื่อนข้างถนนอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน รวมทั้งได้ส่งเจ้าหน้าที่ของโครงการไปติดต่อกับฝ่ายสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อสืบหาตัวคนที่ทารุณสุนัขคนดังกล่าว ซึ่งเป็นเจ้าของเพจเพชฌฆาตชื่อ “surachat phoarmat” ที่ได้นำภาพการย่าง

สุนัขมาเผยแพร่จนทำให้คนที่รักสัตว์ไม่สบายใจ อย่างไรก็ตาม ทางโครงการฯ ต้องตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนดำเนินการต่อไปเพื่อความถูกต้องรัดกุม ทั้งนี้ เมื่อหลักฐานมีความชัดเจนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่โครงการเพื่อนข้างถนนจะประสานไปยังสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย เพื่อเข้าแจ้งความต่อตำรวจให้ดำเนินการทางกฎหมายในเร็ววันนี้ต่อไป

ด้านนายโรเจอร์ โลหะนันท์ เลขาธิการสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย กล่าวว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่สังคมต้องเล็งมองว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา เนื่องจากการทารุณสัตว์อย่างร้ายแรง ผู้กระทำผิดต้องได้รับโทษถึงที่สุด ทั้งนี้ กรณีการทำร้ายสุนัขแล้วมาย่างจนไหม้เกรียมนี้ เข้าข่ายผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 3 หลุโทษ มาตรา 381 ที่ระบุว่า ผู้ใดกระทำการทารุณต่อสัตว์ หรือฆ่าสัตว์โดยให้ได้รับทุกข์ทรมานอันไม่จำเป็น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยขณะนี้โครงการเพื่อนข้างถนนกำลังเร่งสืบหาตัวเจ้าของเพชฌฆาตดังกล่าว เพื่อทราบชื่อและที่อยู่ ก่อนรวบรวมไปยื่นให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังต่อไป เพื่อให้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐานของสังคมไม่ให้มีการ

ทารุณกรรมสัตว์ในลักษณะดังกล่าวอีก

นายโรเจอร์กล่าวว่า ปัจจุบันมีการทารุณกรรมสัตว์โดยเฉพาะสุนัขและแมวเกิดขึ้นจำนวนมากในสังคมไทย แต่น่าเศร้าที่คนไทยหลายคนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา หรือแค่สงสาร แต่ไม่ฟ้องดำเนินคดีต่อผู้ทำผิด ทำให้เรื่องเงียบหายไป แต่กรณีนี้เป็นเรื่องที่โหดร้ายมากคนจึงสนใจ แม้เป็นการป้องกันตัวก็จริงอยู่ แต่เป็นการทำเกินกว่าเหตุและทรมานสุนัขจนถึงแก่ความตาย จึงเข้าข่ายผิดกฎหมายแน่นอน องค์กรเครือข่ายจะติดตามจนถึงที่สุด ขณะที่ในปัจจุบันเรื่องแบบนี้ตำรวจไม่ค่อยมีเวลาและงบประมาณพอในการสืบหาตัวคนผิดได้ ทางองค์กรเอกชนจึงต้องรวมตัวกันเพื่อดำเนินการ ซึ่งเร็วๆ นี้จะได้เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ เนื่องจากทุกวันนี้ยังไม่มี พ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์ออกมาประกาศใช้ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย เพราะกฎหมายดังกล่าวที่สมาคมฯ ร่างไว้ระบุโทษละเอียดและชัดเจน ว่ากรณีใดบ้างที่ห้ามทำเพราะจะเข้าข่ายทารุณสัตว์ เช่น ใช้น้ำร้อนและน้ำกรดราดบนตัวสัตว์ ใช้มีดฟันหัว ไฟเผา ฯลฯ จึงอยากให้สังคมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้.



เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที่..... ๒๒ พ.ค. ๒๕๕๗ ..... หน้า ๑ : ๑๕

# เทือกเปิดแผนเด็ด ยกาสุดท่าย ๓ขั้นตอนไล่รัฐบาล

นปช.ระดมแดงทั่วแผ่นดินสู้  
หวั่นเผชิญหน้าพฤษภาทมิฬ

“สุเทพ” ประกาศทิ้งไฟตายไล่รัฐบาลแล้ว เผยได้  
ใช้แผนสู้ 3 ขั้นตอนสุดท้าย ตั้งสัตยาธิษฐาน 5 พ.ค.  
ถวายพระพรชัยมงคล 13 พ.ค. จัดทำบุญใหญ่ทั่วประเทศ  
ดีเดย์ 14 พ.ค. ปฏิบัติการเรียกคืน ♦อ่านต่อหน้า 15



### เทือก

#### □ ต่อจากหน้า 1

อำนาจธิปไตยขึ้นสู่ประชาชน ขณะที่ นปช. ล้มกลองรบที่เมืองลับแล กร้าวชนคนรวมพลังเดือดแค้นสู้ที่ถนนอักษะ 5 พ.ค.นี้ เดิมพันวัดใจมวลชนใครมากกว่ากัน ศอ.รส.เดินหน้าเอาผิดมือบป่วนสถานที่ราชการ ขัดขวางการเลือกตั้งเพิ่มอีก 236 ราย ไม่หวั่นมือบย้ายสถานที่ชุมนุม มั่นใจเอาอยู่ “เฉลิม” ปรามาสยื้อไปไม่มีทางชนะ ขณะที่ หลวงปู่พุทธะอิสระปลุกใจมาตรา 3 ททางลุงให้ “เทพเทือก”

#### ○ ศอ.รส.ไม่หวั่นกบปส.ย้ายวิก

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 เม.ย. ที่ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด (บข.ปส.) ถนนวิภาวดีรังสิต นายสุรพงษ์ โทวิจักขณ์ ชัยกุล รองนายกฯและรมว.การต่างประเทศ ในฐานะประธานที่ปรึกษา ศอ.รส. กล่าวว่า ศอ.รส.ยังคงติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม กบปส. อย่างใกล้ชิด และพร้อมปรับเปลี่ยนกำลังดูแลความปลอดภัย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยมีรายงานว่า กลุ่ม กบปส. จะย้ายจากเวทีสวนลุมพินีไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้น ศอ.รส.จะประสานตำรวจคอยอำนวยความสะดวก ด้านการจราจร และเพื่อความปลอดภัย เนื่องจาก เกรงจะมีมือที่สามเข้ามาสร้างสถานการณ์

ทั้งนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯและรมว.กลาโหม ได้กำชับตลอดเวลาว่า จะไม่ใช้วิธีสลายการชุมนุม และเชื่อว่าสถานการณ์จะไม่รุนแรงบานปลายเช่นเดียวกับเหตุปะทะที่บริเวณสี่แยกคอกวัว เมื่อปี 2553

#### ○ ปรามาสมือบไม่มีทางชนะ

ด้าน ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการ ศอ.รส. กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่า กลุ่มผู้ชุมนุม กบปส.จะย้ายเวทีชุมนุมจากสวนลุมพินีไปที่ถนนราชดำเนินนั้น ถือเป็นสิทธิสามารถทำได้ แต่อย่าทำผิดกฎหมาย และทำให้ประชาชนเดือดร้อน พร้อมมองว่าการที่จะชนะหรือไม่ชนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่การชุมนุม แต่ขึ้นอยู่กับเหตุผลของการชุมนุมมากกว่า

“ทุกวันนี้นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาฯกบปส. ปราศัยแต่เรื่องเดิม ๆ และมองไม่ออกว่าจะย้ายสถานที่ชุมนุมเพื่ออะไร แต่วิเคราะห์น่าจะมีหลายปัจจัย เช่น พรรคพวกร้องขอ แต่นายสุเทพ ไม่ต้องมาทำทายให้รัฐบาลไปสลายมือบ เพราะทุกวันนี้มือบไม่มีทางชนะ ไม่จำเป็นต้องไปสลาย ปล่อยให้อ่อนแรงไปเอง ในฐานะศอ.รส.มีความเป็นห่วงในการชุมนุมของทั้งสองฝ่าย จึงกำชับเรื่องการดูแลสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยที่สุด” ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว

#### ○ เอาผิดมือบเพิ่มอีก 236 ราย

ต่อมาเวลา 13.00 น. ที่ ศอ.รส. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะทำงาน

เลขานุการ ศอ.รส. แถลงว่า ศอ.รส. ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินคดีพิเศษกับนายสุเทพ แกนนนำ กบปส. และผู้กระทำความผิดกฎหมาย ถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏ และความผิดฐานอื่น ๆ ต่อเนื่อง โดยมีผู้กระทำความผิดกฎหมายตกเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก 236 ราย จากการกระทำผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้งจำนวนทั้งสิ้น 316 ราย โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนคดีแล้ว และจะส่งไปยังพนักงานอัยการในวันที่ 1 พ.ค.นี้

#### ○ ลอดแรกส่งฟ้องแล้ว 58 คน

ขณะที่จะแยกส่งสำนวนในครั้งแรก 58 ราย โดยมีความเห็นควรส่งฟ้องทุกคน และทุกข้อหาตามฐานความผิด แต่หากผู้ต้องหาคนใดที่ยังไม่เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการได้มีคำสั่งควรส่งฟ้องแล้ว คณะพนักงานสอบสวนจะขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับและนำตัวมาฟ้องต่อศาลต่อไป ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือทั้งหมดจะได้สรุปสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการภายในกลางเดือน พ.ค.นี้เช่นกัน

#### ○ เผยรัฐโดนบุกรุก 28 แห่ง

ทั้งนี้ ศอ.รส. ขอร้องกลุ่มมวลชนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม กบปส. กลุ่ม นปช. หรือกลุ่มอื่นใด ให้งดเว้นการเข้าปิดล้อม ปิดกั้น และก่อกวนการทำงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ศาล และหน่วยงานต่าง ๆ เป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมือง โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องหยุดลง หรือล่าช้าเสียหาย เป็นการกระทำผิดกฎหมาย

“ขณะนี้มีหน่วยราชการเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุก ปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแล้ว 28 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 37 คดี และจะดำเนินการจับกุมดำเนินคดีทันทีเมื่อมีโอกาสอันเหมาะสมว่าจะไม่ให้เกิดการปะทะหรือเกิดความสูญเสีย ขณะที่ความผิดมีอายุความยาวนาน” ศอ.รส. กล่าว

#### ○ “ฉลอง” หวังเกิดเหตุรุนแรง

ที่พรรคเพื่อไทย นายฉลอง เรียวแรง ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย แถลงว่า ในฐานะที่เขยทำงานกับนายสุเทพ รู้สึกเป็นห่วงบ้านเมือง และมีลางสังหรณ์ว่าจะเกิดความรุนแรงใน 10-15 วันนี้ เนื่องจากได้ข่าวว่าจะมีความรุนแรงเกิดขึ้น จึงไม่ยอมยกให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ ขอให้นายสุเทพให้คิดมาก ๆ และหยุดทุกอย่างเพียงเท่านี้ อย่างไรก็ตามเจ้าใจว่านายสุเทพ ถอยยากแล้ว แต่การเดินนอกกรอบของกฎหมายเป็นการไม่ถูกต้อง

อาทิ การตั้งศาลประชาชน การตั้งรัฐอธิปไตย อยากถามว่าคืออะไร และหากนายสุเทพมั่นใจว่า มีคนศรัทธาเป็นจำนวนมาก นายสุเทพ ควรเข้าสู่การเลือกตั้ง เพราะชนะรัฐบาลแล้ว เพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติ อีกทั้งนายสุเทพ ประกาศว่าวันที่ 30 เม.ย. จะประกาศชัยชนะเป็นครั้งสุดท้าย ขอให้เป็น

วันสุดท้ายจริง ๆ อย่างที่พูด ขอให้ยุติกันไป เพราะไม่เลืกจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงแน่นอน

#### ○ กบปส.เชิญแนวร่วม“ทีโอที”

อีกด้านหนึ่ง วันเดียวกัน เวลา 10.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กบปส. พร้อมด้วยแกนนำ อาทิ นายฉัตรกุล ทีปสุวรรณ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ นายพุทธพงษ์ ปุณณกันต์ และนายสกลสิทธิ์ กัททียกุล ได้นำมวลชนเดินทางจากเวทีสวนลุมพินีมาที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเชิญชวนพนักงานรัฐวิสาหกิจออกมาร่วมต่อสู้ในวันเผด็จศึกชุมนุมใหญ่ ระหว่างที่ขบวนเคลื่อนผ่านสะพานไทย-เบลเยียม การ์ด กบปส. ได้ปิดถนนเปิดทางรอให้ขบวนเคลื่อนผ่านไป ทำให้ประชาชนขับรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าดีซีคิว คนหนึ่งไม่พอใจตะโกนด่าใส่การ์ด กบปส. จนเกิดการกระทบกระทั่งขว้างปาสิ่งของใส่กันเล็กน้อย แต่ไม่มีเหตุการณ์บานปลายแต่อย่างใด

จนกระทั่งต่อมาขบวนของนายสุเทพ ได้เคลื่อนขบวนมาถึงบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมีพนักงานพร้อมใจกันสวมเสื้อสีน้ำเงินเข็มสีประจําหน่วยงาน ออกมาคอยรอต้อนรับ พร้อมมอบดอกกุหลาบ เงินบริจาค และส่งเสียงตะโกนให้กำลังใจ ขณะเดียวกันมีพนักงานบางส่วนห้อยนกหวีด เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์อีกด้วย

#### ○ รูปปฏิรูปทีโอทีเป็นของปช.

จากนั้นนายสุเทพ พร้อมด้วยแกนนำได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมีนายพงศ์วิจิตร พงศ์ศิลาภรณ์ รักษาการประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายศัจจา เมืองทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสมโชค ศิธรกุล รองประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจ และนายอานวย อ่อนชิต เลขานุการสหภาพรัฐวิสาหกิจทีโอที ให้การต้อนรับ พร้อมยื่นหนังสือเรื่องข้อเสนอเพื่อปฏิรูปกิจการการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศไทย

ขณะที่ นายสุเทพ ได้กล่าวขอบคุณพนักงานรัฐวิสาหกิจทีโอที พร้อมระบุว่าถึงเวลาปฏิรูปทีโอทีให้กลับมาเป็นองค์กรของประชาชนอย่างแท้จริง จากนั้นเดินทางไปที่บริษัท ไพรเมี่ยไทย จำกัด และกสท โทรคมนาคม ก่อนกลับไปชุมนุมที่สวนลุมพินี ทั้งนี้ ในเวลา 19.00 น. นายสุเทพ พร้อมด้วยแกนนำ จะประกาศวันดีเดย์ชุมนุมใหญ่ พร้อมแจ้งขั้นตอนการต่อสู้ของ กบปส.ต่อไป โดยมีรายงานข่าวว่า กบปส.เตรียมย้ายเวทีการชุมนุมจากสวนลุมพินี ไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ด้วย

#### ○ หลวงปู่เปรยใช้มาตรา 3

ส่วนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หลวงปู่พุทธะอิสระ นำมวลชน กบปส.จากเวทีแจ้งวัฒนะไปแจกเอกสารรณรงค์มวลชนให้เดินทางไปถวายคืนพระราชอำนาจ โดยนายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (สร.กพผ.) นำพนักงานมาคอยให้การต้อนรับ ขณะที่หลวงปู่พุทธอิสระกล่าวชี้แจงแนวทางของ กปปส.แจ้งวัฒนะ อาจแตกต่างจากเวทีสวนลุมพินี แต่ไม่ได้ขัดแย้งกับแนวคิดของนายสุเทพ และจะปล่อยให้เดินตามแนวทางของตัวเอง แต่หากแนวทางของนายสุเทพ ไปไม่รอด จะขอให้มาใช้ทางลงด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 3 และหลังจากนี้ขอให้มวลชนรอฟังสัญญาณการระดมมวลชน เพื่อเดินทางไปหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมระบุว่า เวทีกปปส.แจ้งวัฒนะ จะเป็นเวทีที่เป็นชีวิตตายของกปปส. เพราะที่ผ่านมาการเคลื่อนไหวทุกครั้ง มีแค่คำว่าชนะ

จากนั้นได้เคลื่อนขบวนไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อรณรงค์การถวายคืนพระราชอำนาจ พร้อมนัดหมายมวลชนให้เข้าร่วมรณรงค์การใช้รัฐธรรมนูญมาตรา 3 ร่วมกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 2 พ.ค.นี้

○ **นปช.ลั่นกลองรบที่ลับแล**

ส่วนที่สนามกีฬาหมีอังกะ หมอนไม้ อ.เมือง จ.อุดรดิตถ์ กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) นำโดยนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขานุการ นปช. นางริดา ถาวรเศรษฐ และนพ.เหวง โตจิราการ แกนนำ นปช. นำมวลชนมาชุมนุมเพื่อลั่นกลองรบ และเชิญชวนพี่น้องคนเสื้อแดงเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดก่อนเคลื่อนพลไปรวมตัวแสดงพลัง ที่ถนนอุทยาน (อักษะ) กรุงเทพฯ ในวันชุมนุมใหญ่ วันที่ 5 พ.ค.ที่จะถึงนี้ เพื่อร่วมกันปกป้องประชาธิปไตย

ด้านนายจตุพร กล่าวปราศรัยว่า จะเชิญพี่น้องคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินเข้าร่วมชุมนุมที่ถนนอักษะ มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่นายสุเทพเกณฑ์ประชาชนมาชุมนุมเช่นกัน เพราะต้องการรู้ว่าฝ่ายไหนจะมีมากกว่ากัน

○ **“สุเทพ”ประกาศถึงไฟตาย**

ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่เวทีสวนลุมพินี นายสุเทพ พร้อมแกนนำ กปปส. และเครือข่ายพันธมิตร อาทิ เครือข่ายชาวนา สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (กปท.) กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.) เครือข่ายชมรมนักธุรกิจ รวมถึงตัวแทนแพทย์จากโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ คณาจารย์และบุคลากรทางมหาวิทยาลัยต่างๆ พร้อมด้วยเครือข่ายกปปส.ทั่วประเทศ โดยมีผู้ชุมนุมมารอฟังอย่างแน่นหนาทุกวันที่ผ่านมา จนเต็มด้านหน้าเวทีปราศรัย เวทีสวนลุมพินี

นายสุเทพ ได้กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า ที่มาของการชุมนุมของมวลมหาประชาชน เกิดจากรัฐบาลสุแก่อำนาจ พยายามออกกฎหมายล้างผิดเพื่อนิรโทษกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีอาญา เมื่อเดือน ต.ค. 58 ซึ่งเป็นฟางเส้นสุดท้าย ทำให้ประชาชนทั่วประเทศต้องลุกขึ้นมาแสดงออก เพราะเป็นการออกกฎหมายที่ข่มขืนใจประชาชนในช่วงที่ 4

ทำให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพต้องออกมาชุมนุม เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลทำร้ายประเทศมากกว่า 10 ปี และแสดงอิทธิพลเหนือสื่อมวลชน ข้าราชการ ปฏิเสธอำนาจศาล และองค์กรอิสระ มีพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม

“ทั้งนี้ได้เคยเสนอให้รัฐบาลลาออกทั้งคณะต่อหน้าผบ.เหล่าทัพ เพราะหมดความชอบธรรมทางด้านกฎหมายและการเมือง แต่กลับถูกปฏิเสธ แม้ประชาชนหลายล้านจะเดินขบวนขับไล่ และรัฐบาลจัดเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. เพื่อเข้าสู่อำนาจ แม้การเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ แต่ยังคงดึงให้จัดเลือกตั้งใหม่ ไม่สนใจข้อเสนอการปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง” นายสุเทพกล่าว

○ **“อิมไล้”ปู-ระบอบทักษิณ**

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ขอประกาศว่า จะไม่ยอมเจรจากับคนชั่ว ไม่ประนีประนอมกับโจร ไม่เกรงใจ ไม่กลัวพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และจะเดินหน้าขับไล่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯและระมว. กลาโหม และบริวาร โค่นล้มระบอบทักษิณ ให้สิ้นซากจากประเทศไทย และจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศ โดยไม่เชื่อถือนักการเมืองและพรรคการเมือง พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง ส่วนเรื่องอื่นไม่ต้องเสนอ เพราะให้เวลามากแล้ว พร้อมยืนยันด้วยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ และบริวารไม่ให้รัฐบาลของประชาชนต่อไป ระหว่างนั้นผู้ชุมนุมได้ตะโกนพร้อมกันว่า “ออกไปๆ”

○ **เปิดแผนเด็ดกำจัดรัฐบาล**

“ต่อไปนี่จะเป็นการต่อสู้ขั้นสุดท้ายของเรา โดยมี 3 ขั้นตอน 1.จะทำพิธีตั้งสัตยาธิษฐานในเวลา 17.00 น. วันที่ 5 พ.ค. ที่บริเวณหน้าวัดพระแก้ว (สนามหลวง) ซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคล พร้อมขอเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศมาร่วมชุมนุมใหญ่ โดยให้ใส่เสื้อสีเหลือง ติดธงชาติที่หน้าอกด้านซ้าย เพื่อถวายพระพรชัยมงคล 2.จัดทำบุญทั้งประเทศครั้งใหญ่ ในวันที่ 13 พ.ค. และขอให้ประชาชนทยอยมาร่วมชุมนุม และ 3.การปฏิบัติกรร่วมกันของมวลมหาประชาชนในการเรียกคืนอำนาจอธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชน จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.เป็นต้นไป แต่ไม่ขอบอกสถานที่ หากเรียกคืนอำนาจสำเร็จ จะจัดตั้งรัฐบาลประชาชน มีนายกรัฐมนตรีเป็นคนชื่อสัตย์ สุจริต ภาคีต่อแผ่นดิน และปลดพรรคการเมืองและคนของกปปส.

จากนั้นจะให้มีสถานีวิทยุของประชาชนแก้ไขกฎหมาย เพื่อปฏิรูปประเทศ และจ่ายเงินให้ชวนาภายใน 30 วัน จะปฏิรูปประเทศพร้อมฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นใช้เวลา 18 เดือน ในระหว่างนี้จะไม่มีการสมยอมฝ่ายพระราชย์.

# 'อุกฤษ' ชงสูตรแก้วิกฤติการเมือง ศาลรธน.หยุดปฏิบัติหน้าที่



อุกฤษ มงคลนาวิน

## สัมภาษณ์พิเศษ

เสกีส วิริยะพรรณพงศา  
วิษุชา กนพวง

**วิ** วิกฤติการเมืองไทยรอบนี้ยืดเยื้อมานานกว่า 6 เดือน และเริ่มจะถึงทางตัน เพราะไม่ว่าใครเสนอสูตรแก้ปัญหาก็สูตรปรองดองอะไรมา ก็มักจะถูกโห่ฮาไม่ยอมรับจากคู่ขัดแย้ง และแต่ละฝ่ายก็อดจุดยืนคนละข้าง จนไม่มีทางให้เดินต่อ...

ทำไปทำไมอาจต้องหา "สูตรหลุดโลก" เหมือน "ทฤษฎีเหนือเมฆ" ที่นำมาอธิบายการหายไปของเที่ยวบินเอ็มเอส 370 เพราะอธิบายด้วยทฤษฎีธรรมดามานานก็ยังไม่เจอแม้เงา

อาจจะด้วยเหตุนี้ **อุกฤษ มงคลนาวิน** นักกฎหมายชั้นเอื้อง อดีตประธานรัฐสภา ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงโผล่ข้อเสนอกับที่เรียกว่าอาจทำให้ "เจ็บ" ไปตามๆ กัน นั่นก็คือ เมื่อเจอภัยใหญ่ของปัญหาอยู่ที่ "ศาลรัฐธรรมนูญ" ฉะนั้น "ตุลาการอ่านต่อหน้า > 9

ต่อจากหน้า > 12

### อุกฤษ

"ศาลรัฐธรรมนูญ" ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่! เพื่อหยุดยั้งชนวนเหตุที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าของมวลชน 2 ฝั่งการเมืองที่อาจถึงขั้นเลือดนองแผ่นดิน

อุกฤษ อธิบายแนวคิดของเขาว่า อารมณ์ของคนที่ไม่ยอมรับในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อการพิจารณาพิพากษาสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของ นางสาว ยิ่งลักษณ์ ตามที่กลุ่มสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ยื่นเรื่องให้พิจารณาว่าจะสิ้นสภาพเพราะได้ใช้อำนาจมิชอบในการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี จากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) หรือไม่ในช่วงเดือน พ.ค. นี้ เป็นอารมณ์ที่รุนแรงมาก เพราะสังคมนับว่าในวงกว้างแล้วว่าศาลรัฐธรรมนูญมีธงในการตัดสินคดีอย่างไร และจะเป็นเส้นทางเดียวกับที่จะทำให้มวลมหาประชาชนสมปรารถนา คือนำไปสู่ภาวะ "สุญญากาศการเมือง"

ทั้งๆ ที่ในความเห็นส่วนตัวแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญไม่ควรรับเรื่องไว้ตั้งแต่แรก เพราะกรณีของนายถวิล เปลี่ยนศรี ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยจนจบไปแล้ว ส่วนสถานะภาพของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคนอื่นนั้น ก็จบไปแล้วเช่นกันนับตั้งแต่นายกฯ ประกาศยุบสภาเมื่อ 9 ธ.ค. 2556 แต่เหตุที่นายกฯ และรัฐมนตรีต้องอยู่ในตำแหน่งก็เพื่อทำตามสิ่งที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ คือปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะได้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามา

"ผมยังงงว่าทำได้อย่างไร จะไล่เขาให้ออกไป ทั้งๆ ที่รัฐธรรมนูญมาตรา 181 บอกให้ ครม. (คณะรัฐมนตรี) ที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ามี ครม. ที่ตั้งขึ้นใหม่มารับหน้าที่ ถ้าไล่เขาไม่ให้ทำหน้าที่ จะถือเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่"



หรือเห็นว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไม่มีความหมายแล้ว”

“นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่อาจเป็นปัญหาที่นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างหนัก คือ กรอบการใช้อำนาจของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่รัฐธรรมนูญปี 2550 กำหนดให้ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ตอนนี้ไม่มี ส่วนข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย ในรัฐธรรมนูญ ก็กำหนดให้ใช้ได้ชั่วคราวเพียง 1 ปี นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญ 2550 มีผลบังคับใช้ ดังนั้นถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวหมดอายุลงไปแล้ว ดังนั้นอาจจะเป็นปัญหาที่ตุลาการรัฐธรรมนูญที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แล้วจะบอกให้คนอื่นปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไร มันอาจจะขัดกับความรู้สึกของคน”

ส่วนประเด็นการเกิดภาวะสุญญากาศทางการเมืองที่ฝ่ายต่อต้านรัฐบาลต้องการนั้น อุกฤษ วิเคราะห์ผ่านประสบการณ์ที่เขาเข้าไปมีบทบาทในช่วงวิกฤตการณ์การเมืองครั้งสำคัญ ที่ผ่านมามา ตามช่องทางกฎหมายไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะเมื่อผลแห่งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่านางสาว ยิ่งลักษณ์ต้องพ้นจากความเป็นนายกรัฐมนตรีในกฎหมายยังให้รองนายกรัฐมนตรีขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ แต่หากเกิดกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีทำไม่ได้ก็ไม่มีรัฐมนตรีในคณะขึ้นปฏิบัติหน้าที่แทน

ภาวะสุญญากาศอาจเกิดขึ้นได้จริงในหนทางเดียว คือ รัฐประหารแล้วตั้งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันทิ้ง แต่ อุกฤษ ก็ฝากเตือนว่า “ใครก็ตามที่คิดจะปฏิวัติ ไม่ว่าจะด้วยกำลังทหารหรือตุลาการ ในยุคนี้ระวังจะเป็นการฆ่าตัวตายทั้งเป็น”

ต่อกรณีที่ฝ่าย กปปส. หรือคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความเชื่อว่าหลังคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่นายคาต้องพ้นสภาพ จะส่งผลให้ ครม. ทั้ง

คณะพ้นไปด้วย และการเมืองไทยจะเข้าสู่ภาวะสุญญากาศทันทีนั้น อุกฤษ ถามกลับว่า ไม่ทราบว่ามีใครไปให้คำปรึกษา รวมถึงการใช้ช่องทางของรัฐธรรมนูญมาตรา 7 เรื่องการขอยกฯ พระราชทานด้วย ประเด็นพวกนี้ควรจบได้แล้ว เพราะใครทำแบบนี้เท่ากับเป็นการละเมิดพระราชอำนาจ

“หากภาวะบ้านเมืองถึงทางตันจริงๆ มาตรา 7 อาจถูกหยิบยกมาใช้ได้ เพราะถือว่าเป็นบทบัญญัติเพื่อให้ออกช่องว่างทางกฎหมาย แต่ต้องใช้อย่างมีเงื่อนไข คือ เป็นไปตามประเพณีปฏิบัติ และดูบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญหลายมาตราประกอบ เช่น มาตรา 171 นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นนายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. จะให้ ส.ว. ที่มาจากการเลือกตั้งมาเป็นนายกรัฐมนตรีตามการเทียบเคียงไม่ได้”

ต่อคำถามถึงการเคลื่อนไหวของ “คนการเมือง” ที่แบ่งภาค-เดินสายไปเจรจากับภาคส่วนต่างๆ นั้น อุกฤษ มองว่า เป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่เชื่อว่าจะเป็นทางออก เพราะการเดินสายเจรจากับปัจจุบันไม่ระบุเป้าหมายชัดเจนว่าต้องการอะไร หากบอกว่าต้องการให้บ้านเมืองปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก็ต้องยอมรับก่อนว่าบ้านเมืองที่เจริญแล้วต้องมีการเลือกตั้ง เมื่อเลือกตั้งแล้วต้องยอมรับเสียงข้างมากและเคารพเสียงข้างน้อย ไม่เอาแล้วที่ใช้เสียงข้างมากลากไป หรือเอาเสียงข้างน้อยลากไป เมื่อไม่ถูกใจก็ออกมาขังถนน

“ที่พูดกันมากคือ อยากให้ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง เราจะใช้ฐานกฎหมายใดมาปฏิบัติ ดังนั้นทางที่เป็นไปได้ คือ จัดการเลือกตั้งให้เสร็จโดยเร็ว จากนั้นตั้งคณะกรรมการหลายๆ ชุดเพื่อทำเรื่องปฏิรูป มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนมีส่วนร่วม ให้เวลาทำงาน 1 ปีครึ่ง จากนั้นเมื่อทำเรื่องเสร็จก็ไปทำประชามติเรื่องก็จบ”

เมื่อซักว่าการออกมาให้ความเห็นใน

ฐานะประธาน คอ.นธ. ซึ่งช่วงหลังมีหน่วยงานของฝ่ายรัฐบาลรักษาการหยิบยกไปใช้ เป็นเหตุผลสนับสนุนแนวคิด ทำให้สังคมตั้งคำถามว่า เป็นการเสนอแนวทางเพื่อ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หรือทำตัวเป็นแนวร่วมของรัฐบาลให้หรือไม่ ประเด็นนี้ อุกฤษ บอกว่าไม่รู้ลึกใดๆ กับคำครหาหรือเสียงวิจารณ์

“จดหมายเปิดผนึกของ คอ.นธ. ที่ออกไปแล้ว 2 ฉบับ ไม่เคยเอาไปหารือกับ คอ.รส. (ศูนย์อำนาจการรักษากฎหมายสงบเรียบร้อย) หรือฝ่ายรัฐบาลก่อนบอกประชาชน ดังนั้นเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายใดๆ จะนำไปวิพากษ์วิจารณ์ได้ ที่สำคัญการเห็นออกมาแสดงบทบาทบ่อยครั้งในช่วงนี้ไม่ใช่เพราะ พ.ต.ท.ทักษิณ ที่มีสายสัมพันธ์กันมายาวนานร้องขอ ยอมรับว่าเคยทำงานร่วมกันในอดีต แต่การทำงานที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อรัฐบาล แต่เป็นเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และที่สำคัญประวัติความสัมพันธ์ที่มีมา ไม่ใช่จะทำให้ใครมาออกคำสั่งกับผมได้”

ในตอนท้าย ประธาน คอ.นธ. ได้ฝากคำแนะนำไปยังบรรดานักกฎหมายที่พยายามใช้กฎหมายเป็นอาวุธ จนสร้างความยุ่งเหยิงทางการเมืองว่า หลักการปกครองของบ้านเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดหลักนิติธรรม หลักกฎหมาย และผู้ที่ใช้กฎหมายต้องมีความเป็นธรรม หากใช้อย่างไม่เป็นธรรมอย่างตุลาการจำนวนไม่น้อยนั้น ก็อาจถูกดำเนินคดีได้ ดังนั้นใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่ไป อย่าละเว้นการทำหน้าที่ เพราะความโลภในลาภ ยศ สรรเสริญ

“ผมยอมรับว่ากลุ่มนักกฎหมายที่เป็นลูกศิษย์ของผมมีเป็นจำนวนมาก แต่ลูกศิษย์ที่เติบโตในหน้าที่การงานปัจจุบันมีอิสระในความคิด ดังนั้นเมื่อคิดเห็นอย่างไรก็ต้องรับผิดชอบต่อความคิดและการกระทำของตัวเอง ประเด็นสำคัญอย่าลืมนำบ้านเมืองมีสิ่งที่ดีกับไว้ หากใครทรยศต่อบ้านเมือง ต่อวิชาชีพ ไม่มีทางเจริญ”

คม-ชต-สท

ฉบับประจำวันที่ ๒๑ พ.ค. 2557 หน้า 1 : 13

สุเทพทางปฏิบัติในรอบ-ระคมพลครั้งใหญ่สู้จนกว่าชนะ

# 14พ.ค.สูญเสียไร่ร้อย

**นบช. รันมืออบชน 5 พ.ค.  
ทนายบุญจ้อฟ้องบ.ป.ช.  
รมา. วิทยุถึงแก่กรรม**

“สุเทพ” ประกาศ 3 แผน 5 พ.ค.นัดมวลชนใส่เสื้อเหลือง ถวายพระพร 13 พ.ค.ทำบุญประเทศ ก่อนไต่รัฐบาล 14 พ.ค. ขณะที่แดงปรับแผนชน-รันชุมนุม 5 พ.ค. ด้าน “พีรพันธุ์” เสียชีวิตแล้ว ทนาย “บุญ” จ้อฟ้อง บ.ป.ช.ตัดพยานคดีจำนำข้าว

● “เหลิม”ไม่ยอมให้เกิดการเผชิญหน้า

ร.ต.อ.เหลิม อยู่บำรุง รุมว.แรงงาน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวถึงกระแสข่าวกลุ่ม กปปส.เตรียมจะย้ายเวทีชุมนุมจากสวนลุมพินี กลับไปถนนราชดำเนินว่า เป็นสิทธิของผู้ชุมนุม จะย้ายไปตรงไหนก็ได้ แต่อย่าทำผิดกฎหมาย หากไปกีดขวางการจราจร พี่น้องประชาชนจะมีความรู้สึกไม่ศรัทธา ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับมือบ การดำรงอยู่ของมือบจะชนะหรือแพ้ ไม่ได้อยู่ที่สถานที่ อยู่ที่เหตุผล

“อย่างนายสุเทพ กลับไปกลับมา ปราศรัย เรื่องเดิมๆ ถ้าเดินทรงนี้ไม่ชนะหรือก ผมวิเคราะห์ การที่นายสุเทพย้ายเวทีมาถนนราชดำเนิน มีหลายปัจจัย อาทิ พรรคพวกน้อยลง หากอยู่ สวนลุมพินีต่อไป ธุรกิจที่อยู่รอบข้างสถานที่ ชุมชุมจะเจ๊ง มีการร้องขอจากใครหรือไม่ ถ้า นายสุเทพไม่มีเบื้องหลังเรียบร้อยไปนานแล้ว อย่งไรก็ตามยอมรับว่ามีเป็นห่วงเรื่องการ สร้างสถานการณ์ในช่วงที่จะมีมือบ 2 กลุ่ม ทั้ง นปช.และ กปปส.ชุมนุมใหญ่ แต่จะไม่ยอมให้มีการเผชิญหน้า ซึ่งถนนราชดำเนินกับถนนอักษะ ค่อนข้างใกล้เคียงกัน” ร.ต.อ.เหลิม กล่าว

ร.ต.อ.เหลิม กล่าวว่า ส่วนที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ให้ ศอ.รส.ไปดูเรื่องที่มีการตั้งกองกำลังต่างๆ นั้น ตนให้ พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) ประสานกับกองทัพ ซึ่งการที่ ผบ.ทบ.ให้ข้อแนะนำมาถือเป็นเรื่องที่ดี จะต้องระมัดระวังและช่วยดูแล การประสานกันระหว่างทหารกับตำรวจวันนี้ ราบรื่นดีมาก

ส่วนกรณี นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย และแกนนำคนเสื้อแดง ระบุว่า ขบวนการคนอีสานปกป้องประชาธิปไตยจะ ออกมาเคลื่อนไหวล้อมศาลากลางและค่ายทหาร หากมีคำตัดสินในคดี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นั้น เรื่องล้อมค่ายทหาร หรือล้อม สถานที่ต่างๆ เหมือนปี 53 ไม่น่าจะมี แต่อาจ จะมีการแสดงออกเรื่องความไม่พอใจ อย่งไร ก็ตาม นพ.เชิดชัยเป็นคนดีและน่ารัก คิดว่าคง ไม่น่าโทษพูดแรง

● “ปิ่ง” ย้ายย้ายเวทีเหตุคนน้อย

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ในฐานะประธาน ที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) กล่าวว่า ศอ.รส. จะติดตามการ ประকাশชุมนุมใหญ่ของนายสุเทพในช่วงค่ำวันนี้ (30 เม.ย.) ซึ่งมีข่าวว่า กปปส.มีแนวคิดจะย้าย สถานที่ชุมนุมจากสวนลุมพินีไปอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน ฉะนั้นการจัด กำลังเพื่อเฝ้าระวังก็ตั้งมีการปรับตามไปด้วย อย่างจุดตรวจของทหารและตำรวจ โดยรอบ สวนลุมพินีก็ต้องเปลี่ยนที่ เพราะถ้านายสุเทพ ตัดสินใจเคลื่อนย้ายกะทันหันในคืนนี้ หากมีผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ขึ้นมา เราจะถูกกล่าวหาว่าไม่ดูแลความสงบเรียบร้อย

นายสุรพงษ์ กล่าวว่า คิดว่าการที่ กปปส. ย้ายสถานที่ชุมนุมนั้น เนื่องจากอนุสาวรีย์ ประชาธิปไตยเป็นพื้นที่ที่ส่วนใหญ่การจราจร ติดขัด และจะทำให้ภาพออกมาว่ามีผู้ร่วมชุมนุม เยอะ ขณะที่สวนลุมพินีเป็นสถานที่ปิด ทำให้ ถ่ายภาพจำนวนผู้ร่วมชุมนุมไม่ได้ว่ามีมากน้อย แค่ไหน นายสุเทพต้องการสร้างภาพให้เห็นว่า มีผู้ร่วมชุมนุมเยอะ แต่เราได้วิเคราะห์แล้วว่า ผู้ ร่วมชุมนุมนับวันยิ่งน้อยลง ทั้งนี้ จากการที่นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินสายพบฝ่ายต่างๆ ทำให้ผู้สนับสนุนต้องคิด กันใหม่ว่าจะร่วมกับใคร ซึ่งใน กทม.มีผู้สนับสนุน นายอภิสิทธิ์มากกว่านายสุเทพ

● ส่งสำนวนอัยการ 1 พ.ค.พังกปปส.

เมื่อเวลา 13.00 น. น.ส.สิริมา สุนาวัน คณะ ทำงานศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) แถลงผลการประชุม ศอ.รส.ว่า ศอ.รส. ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอส ไอ) เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินคดีพิเศษ กรณีแกนนำ กปปส. รวมทั้งนายสุเทพ เทือก สุบรรณ เลขานุการ กปปส. และผู้กระทำผิด กฎหมาย ซึ่งถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันยุยงให้ประชาชนลวลงละเมิดกฎหมาย ร่วม กันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และ ความผิดฐานอื่นๆ ที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางการเลือก ตั้ง และการบุกรุกสถานที่ราชการนั้น ขณะนี้ มีแกนนำ กปปส. และผู้กระทำผิดกฎหมายที่ ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 236 ราย จากการกระทำผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้ง จึงมีจำนวนผู้ต้องหาทั้งสิ้น 316 ราย ซึ่งคณะ พนังงานสอบสวนคดีพิเศษได้สรุปสำนวนคดีดังกล่าวแล้ว โดยจะส่งไปยังพนักงานอัยการในวัน ที่ 1 พฤษภาคมนี้

น.ส.สิริมา ระบุว่า จะแยกส่งสำนวน ในครั้งแรก จำนวน 58 ราย โดยมีความเห็น ควรสั่งฟ้องทุกคนทุกข้อหาตามฐานความผิด คาดว่าพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษจะมีคำสั่งทางคดีและฟ้องผู้กระทำผิดได้ในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ อันเป็นวันครบกำหนดฝากขัง ของผู้ต้องหาบางราย โดยหากผู้ต้องหาคน ใดที่ยังไม่เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการได้มีคำสั่งฟ้องแล้ว คณะพนักงานสอบสวนจะขออำนาจศาล เพื่อออกหมายจับ และนำตัวมาฟ้องต่อศาล ต่อไป ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือทั้งหมดจะสรุป สำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการภายใน กลางเดือนพฤษภาคมเช่นกัน ทั้งนี้ ศอ.รส. ขออย่าว่า การดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่ได้มีการ กลั่นแกล้งแต่อย่างใด



ส่วนช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสอบสวนคดีพิเศษ

กรมการคดีภาค ๑๑  
**ข่าวสด**

ฉบับประจำวันที่ **๒๓** พ.ค. ๒๕๕๗ หน้า **๑:๑๕**

# ลุย 14 พก. เพื่อก้นจ้ำก้นจ้ำ

**จับตา 5 พก. ระอุ!** ศอ.รตส.-ดีเอสไอ หอบ  
**'แก๊ง' ขน กบปส.** 300 แพ้มีสำนวนคดียื่น  
**รวันวัน ขุนนวม อักษะ** อัยการประเดิมฟ้อง 58  
**ตั้งฟ้อง-58 กบฏ** แกนนำ กบปส. ฐานกบฏ  
และคดีอื่น ๆ □ อ่านต่อหน้า 15

★ **ศอ.รศ.ยื่นฟ้องถือแรก 58 คน**

เวลา 13.00 น. น.ส.สิริมา สุนาวิน คณะทำงานศอ.รศ. แสดงผลการประชุมว่า ศอ.รศ. ได้รับรายงานจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินคดีพิเศษกรณี แกนนํา กบปส. รวมทั้งนายสุเทพ และผู้กระทำความผิดกฎหมาย ซึ่งถูกดำเนินคดีฐานร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่องลະเมิดกฎหมาย ร่วมกันมั่วสุมให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และความผิดฐานอื่นๆ ที่ต่อเนื่องหรือเกี่ยวพันกัน ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการขัดขวางการเลือกตั้ง และการบุกกรุกสถานที่ราชการนั้น ขณะนี้มีแกนนำ กบปส. และผู้กระทำความผิดกฎหมายที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 236 ราย จากการกระทำผิดฐานขัดขวางการเลือกตั้ง จึงมีจำนวนผู้ต้องหาทั้งสิ้น 316 ราย ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้สรุปสำนวนคดีดังกล่าวแล้ว โดยจะส่งไปยังพนักงานอัยการในวันที่ 1 พ.ค.นี้

น.ส.สิริมาแถลงว่า ศอ.รศ.จะแยกส่งสำนวนในครั้งแรก จำนวน 58 ราย ซึ่งมีความเห็นควรสั่งฟ้องทุกคนทุกข้อหาตามฐานความผิด คาดว่าพนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษจะมีคำสั่งทางคดีและฟ้องผู้กระทำผิดได้ในวันที่ 8 พ.ค.นี้ อันเป็นวันครบกำหนดฝากขังของผู้ต้องหาบางราย หากผู้ต้องหาคนใดที่ยังไม่เข้ามามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการได้มีคำสั่งควรสั่งฟ้องแล้ว คณะพนักงานสอบสวนจะได้ขออำนาจศาลเพื่อออกหมายจับ และนำตัวมาฟ้องต่อศาลต่อไป

★ **เตือนเลิกปิด-รูดสถานที่ราชการ**

น.ส.สิริมากล่าวด้วยว่าผู้ต้องหาที่เหลือทั้งหมดจะได้สรุปสำนวนการสอบสวนส่งพนักงานอัยการภายในกลางเดือนพ.ค.เช่นกัน ทั้งนี้ ศอ.รศ.ขออย่าว่าการดำเนินคดีดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามปกติ มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่ได้มีการกลั่นแกล้งแต่อย่างใด แม้การเข้าร่วมการชุมนุมจะเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ แต่หากมีการกระทำความผิดกฎหมายก็ต้องถูกดำเนินคดีทุกคน โดยไม่มีการละเว้น จึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมชุมนุมดังกล่าว

น.ส.สิริมากล่าวว่า ศอ.รศ.ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ได้เห็นถึงความจำเป็น และความเดือดร้อนของประชาชนจากการที่กลุ่ม กบปส.หรือกลุ่มอื่นใด นำมวลชนไปปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐต่างๆ ศอ.รศ.จึงร่วมกับส่วนราชการดำเนินการเปิดสถานที่ราชการที่ถูกปิดให้เริ่มเปิดทำการได้ถึง 70 แห่งแล้ว ทั้งนี้ ศอ.รศ.ขอเรียกร้องมวลชนทุกกลุ่มให้คงเว้นการปิดล้อม ปิดกั้น และคุกคามการทำงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ศาล และหน่วยงานต่างๆ เพราะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองอย่างมาก โดยเฉพาะการให้บริการประชาชนที่จะต้องหยุดลง หรือล่าช้าเสียหาย อันเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมาย และไม่เกิดประโยชน์ ขณะนี้มีหน่วยราชการเข้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกกรุก ปิดล้อมสถานที่ราชการหรือหน่วยงานของรัฐแล้วทั้งหมด 28 หน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 37 คดี

★ **ชาวิทิว 300 เพิ่มยื่นฟ้อง**

วันเดียวกัน นายชาวิทิว เฟ็งคิชู อธิบดีคดีเอสไอกล่าวถึงความคืบหน้าคดีการชุมนุมของกลุ่ม กบปส.ว่า จากกรณีที่เกิดคณะกรรมการคดีพิเศษ ประกอบด้วย พนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และพนักงานอัยการของสำนักงานอัยการสูงสุดประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย มีมติสั่งฟ้องนายสุเทพ และพวกรวม 80 ราย ในข้อหาฐานความผิดร่วมกันเป็นกบฏ ร่วมกันก่อเหตุความไม่สงบในบ้านเมือง ร่วมกันยุยงให้ประชาชนล่องลະเมิดกฎหมาย ร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้ง ร่วมกันบุกกรุกสถานที่ราชการ และในฐานความผิดอื่นๆ โดยในวันที่ 1 พ.ค. เวลา 14.00 น.ตนจะนำสำนวนการสอบสวนที่มีความเห็นสั่งฟ้องนายสุเทพพร้อมแกนนำ กบปส.คนอื่นๆ เช่น นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย, นายชุมพล จุลใส, นายพุทธินันท์ ปุณณกันต์, นายอิสสระ สมชัย, นายวิทยา แก้วภราดัย, นายถาวร เสนเนียม, นายฉัตรกุล ทิปสุวรรณ, นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์, นางสาวอัญชະลี ไพริรัก, นายนิติธร ล้ำเหลือ, นายอุทัย ยอดมณี, นายถวิล เป็ลยีนศรี, นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ หรือ พุทธิอิสระ เป็นต้น โดยจะเป็นชุดแรกจำนวน 58 คน ทั้งหมด 300 แพ้มคดี ไปส่งมอบให้อธิบดีอัยการคดีพิเศษ

★ **เทื่อนำแกนมือไปสรส.ทีโอที**

เมื่อเวลา 10.30 น. วันเดียวกัน นายสุเทพ พร้อมด้วยแกนนำ กบปส. ได้นำมวลชนเคลื่อนขบวนด้วยรถยนต์ออกจากสวนลุมพินี เดินทางไปยังบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถ.แจ้งวัฒนะ เพื่อชวนให้พนักงานรัฐวิสาหกิจออกมาชุมนุมใหญ่ครั้งสุดท้าย มีนายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลาภรณ์ รักษาการประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) นายสังจา เมืองทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นายสมโชค ศิธรกุล รองประธานสหภาพรัฐวิสาหกิจ และนายอำนาจ อ่อนจิต เลขานุการสหภาพรัฐวิสาหกิจทีโอที พร้อมด้วยพนักงานทีโอทีให้การต้อนรับ

นายสุเทพกล่าวว่า ตนจะประกาศสู้ครั้งสุดท้ายในเวลา 19.00 น. จะทำเป็นหิวหิวไม่ได้ ต้องสู้หลายวัน ยึดเอื่อยาวนานแน่นอน จะสู้กันกลางถนนแบบนี้ครบ เอาให้รู้แพ้รู้ชนะ สู้แบบพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมืองจันทบุรี ใครมีคนรักและญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนชวนกันมาเผด็จศึกให้ได้

ส่วนความเคลื่อนไหวของกลุ่ม กบปส. ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ พุทธิอิสระได้นำมวลชนเคลื่อนออกจากที่ชุมนุมด้วยรถบัส 20 คัน ไปยังสำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย เพื่อเชิญชวนพนักงานการไฟฟ้าเดินทางไปยังวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายคืนพระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 3

★ **อุตรดิตถ์ศึกแดงชุมนุมหน้าหมื่น**

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 30 เม.ย.ที่เวทีชั่วคราวรวมพลปราศรัยใหญ่ "ปกป้องประชาธิปไตย" ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ นายปิ่นฉัตร นาคมูล นปช.จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยประธาน นปช.จาก 17 จังหวัดภาคเหนือขึ้นแนะนำตัว

นายประศาสตร์ ทองปากน้ำ อดีตส.ส.สุโขทัย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการรวมพลคนเสื้อแดงก่อนเข้าสู่ถนนอักษะว่า เพื่อด้านระบอบอำมาตยาธิปไตย ด้านรัฐประหารและการประกาศเป็นรัฐาธิปไตยของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในทุกรูปแบบเพื่อปกป้องประชาธิปไตย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่ประธาน นปช.จาก 17 จังหวัดภาคเหนือจะขึ้นปราศรัยรักษาชีวิต สิริชัย อดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ขึ้นบนเวทีขับกล่อมร้องเพลงให้มวลชนคนเสื้อแดงฟังด้วย สร้างความครื้นเครงและสนุกสนานแก่มวลชนคนเสื้อแดงที่มาร่วมชุมนุมกันจำนวนกว่า 10,000 คนเป็นอย่างมากเพื่อรอนายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานนปช.และแกนนำนปช.จากส่วนกลาง

★ **แถลงร่นชุมนุมเป็นวันที่ 5 พ.ค.**

ที่สนามกีฬาหมอนไม้ จ.อุตรดิตถ์ นาย จตุพร พรหมพันธุ์ ประธานปช. กล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า ขอประกาศเลื่อนการชุมนุมใหญ่ ที่ถ.อักษะ พุทธมณฑล จ.นครปฐม จากวันที่ 6 พ.ค. มาเป็นเวลา 18.00 น.ของวันที่ 5 พ.ค. โดยประกาศว่าเป็นวันปราบกบฏ เพราะเมื่อกบฏเร่ร่อนต้องการล้มล้างประชาธิปไตยในเร็ววัน ด้วยการนัดชุมนุมในวันที่ 5 พ.ค. พลังประชาชนจำเป็นต้องลุกขึ้นปกป้องประชาธิปไตยในทันที และนัดวันให้ตรงกัน เพื่อไม่ให้เกิดการขัดขวางการเข้าไปชุมนุมของคนเสื้อแดง

ด้านนายฉัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เลขาธิการปช. ได้ประกาศเช่นเดียวกันว่าจะเลื่อนการชุมนุมใหญ่คนเสื้อแดงจากเดิมวันที่ 6 พ.ค. เป็นวันที่ 5 พ.ค. ที่ถ.นนอักษะ

★ **สุพรรณฯนัดแสดงพลัง 2 พ.ค.**

วันเดียวกัน พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธานนท์ ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำหรับในวันที่ 2 พ.ค.นี้ มีการนัดชุมนุมใหญ่ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ บริเวณด้านหน้าองค์อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ ซึ่งคาดว่าจะมีชาวแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) จากจังหวัดราชบุรี นครปฐม อุทัยธานี ชัยนาท กาญจนบุรี อ่างทอง และสุพรรณบุรี จำนวนมาก ซึ่งแกนนำของ 10 อำเภอของสุพรรณบุรี พร้อมต้อนรับชาวแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.)จากหลายจังหวัดที่เข้าร่วม สำหรับคนล่าสุดขณะนี้ได้เดินทางสำรวจสถานที่อย่างละเอียดพร้อมคณะ เพื่อป้องกันเหตุร้ายและมือที่ 3 จะก่อเหตุ

★ **แดงเหนือแดงดำ-ซงดำ 4 พ.ค.**

วันเดียวกัน กลุ่มคนเสื้อแดงเชียงใหม่และลำพูนได้ยื่นข้อความและรูปภาพทางเฟซบุ๊กในแต่ละกลุ่ม กระจายข่าวให้พี่น้องคนเสื้อแดงทั้งภาคเหนือตอนบนเตรียมตัวใส่เสื้อสีดำและใช้ธงสีดำเพื่อเป็นสัญลักษณ์เตรียมไว้ อาศัยแต่ความยุติธรรมตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. เป็นต้นไป

ทางด้านกลุ่มคนเสื้อแดงลำพูนในนามเสรีชนล้านนา เปิดเผยว่ากลุ่มคนเสื้อแดงลำพูนกระจายข่าวกันทั้งทางสื่อวิทยุชุมชนทางเฟซบุ๊ก และส่งคอมออนไลน์ แจ้งไปแล้ว เรื่องการใส่ชุดดำ ใช้ธงสีดำ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ และเชิญชวนคนเสื้อแดงออกมาร่วมขบวนเรลลี่ต่อต้านอำนาจนอกระบบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค. เวลา 08.00 น. โดยจะเริ่มตั้งแต่ลานเจ้าแม่จามเทวีเป็นจุดนัดรวมพล จากนั้นจะเคลื่อนขบวนเรลลี่ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ สมทบกับคนเสื้อแดงแสดงพลัง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวว่ากองทัพภาค 3 โดยแม่ทัพกองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้หน่วยข่าวกรองตรวจเช็กที่อยู่ของแกนนำคนเสื้อแดงทั้งหมด รวมทั้งทำแผนที่และภาพถ่าย ประวัติของแต่ละคน ส่งไปยังกองทัพภาคที่ 3 เตรียมบล็อกแกนนำคนเสื้อแดงต่างๆ หากเกิดสถานการณ์ไม่สงบขึ้น โดยไปตรวจสอบบ้านของแต่ละคน และทำแผนที่ภาพถ่ายของแต่ละคนไว้จนเกือบครบคนแล้ว และส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้ว



เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที ๐1 พ.ค. 2557 หน้า 1:9

# เคาะกาบัตร

กกต.-บุกยวบ  
ใช้งบ3.8พันล.

ได้ข้อสรุปแล้ว เลือกตั้ง  
ใหม่ 20 ก.ค.นี้ เลขฯ กกต.  
เร่งยกร่าง พ.ร.ฎ. 6 พ.ค.นี้  
คาดใช้งบอีก ♦อ่านต่อหน้า 9

# 20ก.ค.

## □ เชื้อขวางเลือกตั้งน้อยลง

พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) กล่าวว่าการรักษาความปลอดภัยนั้น เรามีบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วซึ่งทางศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (สอ.รส.) เราก็อพร้อมและมีแผนรองรับ ส่วนการขัดขวางการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้น คิดว่าเราทำความเข้าใจกันได้

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ กล่าวว่าฝ่ายความมั่นคงยืนยันจะดูแลการเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจะใช้กำลังทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมกันดูแล เชื่อกันว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นก็จะจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การขัดขวางการเลือกตั้งจะลดน้อยลงเนื่องจากแกนนำ กปปส.บางส่วนถูกดำเนินคดีขัดขวางการเลือกตั้ง

## □ ปขป.ไม่ตอบลงหรือไม่

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข้อสรุปเลือกตั้ง 20 ก.ค.ว่า นำเสียดายที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พาประเทศเข้าสู่มุมอับทั้งที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พยายามหาทางออกให้กับประเทศ การตัดสินใจเช่นนี้จะทำให้นายอภิสิทธิ์ทำงานยากขึ้น ส่วนทางกับคำพูดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ที่ระบุว่าจะให้โอกาสนายอภิสิทธิ์ทำงาน ส่วนคำถามที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ ถือว่าไม่ใช่หน้าที่ของพรรคที่จะตอบคำถามนี้เพราะที่ผ่านมาเราตั้งคำถามไปยังรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้แก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความสงบในหลายเรื่อง แต่รัฐบาลยังไม่คิดที่จะตอบเลย ถ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์มั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างเรียบร้อยก็ขอให้เดินหน้าและต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย เพราะพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นไปด้วยความไม่เรียบร้อยแน่นอน จากนั้นจะมีการเรียกประชุมอดีต ส.ส.ของพรรคในเวลาที่เหมาะสม มั่นใจว่าพรรคจะไม่ถูกโดดเดี่ยว หากมีความคิดแตกต่างจากคนอื่นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้คนเห็นว่า คนที่ไม่ต้องการให้บ้านเมืองสงบคือพรรคเพื่อไทย

เมื่อถามว่าเมื่อพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงเลือกตั้งจะทำให้เกิดปัญหาอดีต ส.ส.ย้ายพรรคจนพรรคเล็กลงหรือไม่ นายชวนนท์ กล่าวว่า ไม่ทราบตอบแทนใครไม่ได้ เป็นเรื่องที่ต้องไปพิจารณากันภายหลัง เรื่องของพรรคเอาไว้ก่อนวันนี้เราคิดถึงบ้านเมืองเป็นหลัก

## □ “มาร์ค”วอนฟังข้อเสนอ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่าถ้าไม่ออกมาเดินสายหาทางออกประเทศ คนจะมองว่าบ้านเมืองมีทางอยู่ 3 ทาง คือ 1. มี พ.ร.ฎ.เลือกตั้งบังคับให้เลือกตั้งกันให้สำเร็จ 2. มีการตัดสินใจตีความสำคัญแล้วทุกอย่างจะจบ 3. ปฏิวัติรัฐประหารเพราะเกิดความรุนแรง ซึ่งหากเกิด 1 ใน 3 ทางนี้แล้วใครจะกล้าบอกว่าบ้านเมืองจะสงบจึงอยากให้ผู้พิจารณาข้อเสนอของตน ที่

จะเสนอในวันศุกร์ที่ 2 พ.ค.นี้ และเมื่อเกาะวันเลือกตั้ง 20 ก.ค. กกต.มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะเลือกตั้งหรือไม่ไม่ต้องถาม เพราะหลายคนก็สะท้อนว่าถ้าปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไข ในที่สุดแล้วมันก็จะไม่สำเร็จ ซึ่ง พ.ร.ฎ.เลือกตั้งจะมีผลบังคับก็ประมาณวันที่ 20 พ.ค.ถ้ารัฐบาลเห็นคำตอบของตนว่าเป็นทางเลือกที่ดีกว่า มันก็ไม่ได้สายเกินไปถ้าทุกคนรับข้อเสนอดังกล่าว ประเทศจะสงบ

## □ พท.อื่นจะถอดถอนป.ป.ช.

นายคณิน บุญสุวรรณ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทย แถลงว่า การที่ ป.ป.ช. ชี มูล ส.ว.36 คน จากกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของ ส.ว. เท่ากับ 1. ป.ป.ช. ละเมิดเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดของ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 130 พรรคแรกที่บัญญัติว่าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่ประชุมวุฒิสภาหรือที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา การออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกย่อมเป็นเอกสิทธิ์โดยเด็ดขาดผู้ใดจะนำไปเป็นเหตุฟ้องร้องว่ากล่าวสมาชิกผู้ใดในทางใดมิได้ 2. เป็นละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา 112 มาตรา 138 (18) มาตรา 291 (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) 3. ละเมิดพระราชอำนาจในการมีพระราชวินิจฉัยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่นำขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว ตามมาตรา 150 และมาตรา 151 ทั้งยังเป็นการปิดกั้นโอกาสที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าทรงเห็นด้วยหรือไม่

เห็นด้วย และ 4. ละเมิดข้อบังคับการประชุมรัฐสภา พ.ศ.2553 ข้อ 106 ที่ระบุว่าเมื่อรัฐสภามีมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมให้ประธานรัฐสภาดำเนินการส่งร่างให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯ เห็นว่า 36 ส.ว.สามารถแจ้งความเอาผิดทางอาญากับ ป.ป.ช. ที่กองปราบปรามหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ และเมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรเปิดได้ ส.ส.จะดำเนินการเข้าชื่อเพื่อร้องต่อวุฒิสภาเพื่อให้วุฒิสภามีมติให้ ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่งในเรื่องนี้ได้





# วิเคราะห์การเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิเคราะห์ 4

ปริญญา ชูเลขา

การที่รัฐบาลปรับโครงสร้างศูนย์อำนวยความสะดวกความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เพื่อตัดตอนไม่ให้ พล.ต.เปรม ติณสูลานนท์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ที่เพิ่งกลับมาจากบึงเขื่อนอีกครั้งตามคำสั่งศาลปกครอง เข้าไปมีส่วนร่วม นั่นเท่ากับว่ารัฐบาลนี้เลิกใช้บริการ สมช. ไปโดยปริยาย

ความจงเกลียดจงชังของรัฐบาลต่อดิถีนั้น เนื่องจากก้าวแรกที่ยิ่งลึกลับ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ ดิถีคือแห่งไม่ยินยอมถูกแต่งตั้งตามคำบัญชา แคมเปญเป็นห้องศาลปกครองจน พล.ต.เปรม ติณสูลานนท์ แกนนำกลุ่ม 40 สว. นำไปต่อยอดฟ้องศาลรัฐธรรมนูญล้มรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะกำหนดความชัดเจนในวันที่ 6 พ.ค.

ทั้งนี้ การที่รัฐบาลไม่ใช้งาน สมช. ย่อมมีผลเสียมากกว่าผลดี เพราะ สมช.ถือเป็นองค์กรมันสมองผลิตประมวลผลงานเชิงยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านความมั่นคงแก่รัฐบาล ยิ่งในสถานการณ์ทางการเมืองไม่ปกติ ยิ่งจำเป็นต้องใช้ สมช. เพราะงานข่าวกรองด้านความมั่นคงทั้งหมด เช่น ศูนย์รักษาความปลอดภัย กระทรวงกลาโหม (ศร.ก.ท.) สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ หรือกองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ล้วนต้องรายงานข้อมูลตรงต่อ สมช.เพื่อประมวลยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงรับมอบสถานการณ์

อย่างไรก็ตาม เมื่อ ศอ.รส.ไม่เลือกใช้งาน สมช.เพราะไม่ไว้วางใจ กลางถึงคำสั่งยุบสมช.เป็นภาระหน้าที่ของอารีต เห่งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะเลขาธิการ ศอ.รส. แทนที่จะให้ฝ่ายยุทธศาสตร์อย่าง สมช.เป็นผู้นำเสนอข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม ที่จะมองเห็นการแก้ปัญหาในภาพใหญ่ มิใช่มุ่งเน้นงานข่าวกรองสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองต่อฝ่ายต่อต้านเป็นหลัก

ฉะนั้น เมื่อไร สมช. อยู่ในกระบวนการฝ่ายความมั่นคง ย่อมปล่อยให้การเมืองนำฝ่ายความมั่นคงหรือการเมืองเชิงฝ่ายความมั่นคงมากเกินไป ขึ้น กล่าวคือ ข้อมูลจากฝ่ายปฏิบัติต่างๆ ถูกนำไปตอบสนองนโยบายการเมืองเป็นหลัก ซึ่งอาจทำให้เกิดความผิดพลาดได้

อีกบทบาทสำคัญของ สมช. คือ หน่วยงานราชการที่คอยประสานงานกับทุกหน่วยงานด้านความมั่นคง ดังนั้น เมื่อขาดเลขาธิการ สมช. ย่อมขาดมือประสานสิทธิ์ ซึ่งจากโครงสร้างใหม่ ศอ.รส.ได้มีการวาง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร อดีตเลขาธิการ สมช.ในตำแหน่งที่ปรึกษา ศอ.รส. และอารีต ในฐานะเลขาธิการ ศอ.รส. แต่ทั้งสองย่อมมีความยากลำบากในตัวเอง กล่าวคือ พล.ท.ภราดร เมื่อหลุดจากเก้าอี้เลขาฯ



## เขี่ย 'ถวิล' ทิ้งสมช. ยับเพิ่มจุดอ่อนรัฐบาล

สมช. ย่อมไร้น้ำหนักและความน่าเชื่อถือในการประสานงานกับฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร หรือแม้แต่ตัวอารีตเองก็อาจจะทำหน้าที่ได้เต็มร้อย เพราะงานคือเอไอใน ศอ.รส.ส่วนใหญ่นั้นเรื่องการขู่ข่มขู่แสดงการดำเนินงานดำเนินคดีทางกฎหมาย ไล่ล่าตัวแกนนำ กบปส.มาลงโทษ มิได้มีทักษะงานนโยบายด้านความมั่นคงแต่อย่างใด

ดังนั้น ความสำเร็จเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ ศอ.รส.และรัฐบาลต่อปัญหาทางการเมืองในขณะที่ย่อมลดน้อยลง ยิ่งเมื่อรัฐบาลตัดสินใจสั่งยุบสมช.โดยไม่เหลือเยื่อใย การทำงานนโยบายฝ่ายความมั่นคงที่สำคัญด้านอื่นๆ ย่อมล้มเหลวไปด้วย

ยิ่งทราบกันดีว่า นายกรัฐมนตรีอ่อนประสบการณ์และไม่เชี่ยวชาญงานด้านความมั่นคง โดยเฉพาะปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ย่อมเป็นการเปิดจุดอ่อนให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตีรัฐบาลว่าจะตั้งปัญหาด้านความมั่นคงแม้ว่าจะดับฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นหน้าที่ของกองอำนาจการรักษาความมั่นคง (กอ.รมน.) ภาค 4 ที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งถือเป็นงานประจำวันย่อมไม่ได้รับผลกระทบหรือมีปัญหา แต่ในระดับยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายการเมืองต้องลงไปกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดย่อมหยุดชะงักไปโดยปริยาย หรืออาจสร้างช่องโหว่ให้สถานการณ์เพิ่มเติมความรุนแรงยิ่งขึ้นได้

ประสานกับกลไกฝ่ายข้าราชการด้านความมั่นคงส่วนอื่นๆ ด้วยกันที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อยู่ เช่น ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เป็นต้น แต่การแก้ไขปัญหาคาดได้มีอาจปล่อยให้ฝ่ายข้าราชการประจำระดับปฏิบัติอย่างถวิลเดินไปเพียงลำพังได้ เพราะปัญหาการเมืองในภาคใต้ต้องใช้การเมืองนำการทหาร ดังคำกล่าวของ พล.อ.อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่าปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องใช้การเมืองนำการทหาร เพราะในภาคใต้มีปัญหามองแยกกัน แคนแดนและเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดังนั้น นโยบายทางการเมืองต้องชัดเจน แต่เมื่อคนในรัฐบาลไม่ทำงานกับ สมช. จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ยิ่งเขียนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ต้องนำมาเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล มีเพียงหน่วยงานเดียวที่ลงไปทำงานในพื้นที่คือ สมช. ที่จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรม มาผลิตเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีตัดสินใจต่อ

ชาติตนเอง จึงมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่สังคมจะมองว่ารัฐบาลเพิกเฉยปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปโดยปริยาย

ผู้อำนวยความสะดวก ขอ. ข้อมูลยังรั่วไปถึงมือฝ่ายตรงข้ามเช่นกัน ซึ่งไม่ต่างกับ ศอ.รส.ปัจจุบัน

ยิ่งแสบไปกว่านั้น ศอ.รส.ชุด ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เจอแรงต้านหนักจากกองทัพ เช่น กรณีแสดงการณ์ ศอ.รส. ฉบับที่ 1 ปลดปล่อยมากัดคันการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระทั้งศาลรัฐธรรมนูญและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยอ้างว่าผู้นำเหล่าทัพสนับสนุน

แม้รัฐบาลจะเปิดกลไกใหม่ไม่ได้ แต่รัฐบาลก็อาจจะไว้วางใจข้าราชการส่วนอื่นๆ ได้เต็มที่ เพราะวันนี้รัฐบาลเจอแรงต้านจากข้าราชการสายแข็งชื่อ เช่น นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ยิ่งรัฐบาลผลึกโสถวิล พร้อมกับลากคนทั้งองค์กร สมช.ออกไปด้วยโดยมิได้คำนึงถึงศักยภาพของทรัพยากรบุคคลกว่า 300 ชีวิต ที่ล้วนเชี่ยวชาญงานด้านความมั่นคง อาทิ ปัญหาชายแดน ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาความยุติธรรม ปัญหาแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการแก้ไข

ดังนั้น การที่รัฐบาลชิงชิงบุคคลเพียงคนเดียว แต่กลับปลดปล่อยองค์กร ย่อมทำให้รัฐบาลถูกมองได้ว่าละทิ้งปัญหาความมั่นคงมิติอื่นๆ ด้วย มิหนำซ้ำการกระทำเช่นนี้ย่อมทำให้ข้าราชการเกิดความรู้สึกที่รัฐบาลชุดนี้เลือกใช้คนเฉพาะพรรคพวกตัวเอง ในท้ายที่สุดจะเป็นการเพิ่มแนวต้านรัฐบาล โดยเฉพาะจากข้าราชการให้มีมากขึ้นย่อมไม่เป็นผลดีต่อเสถียรภาพรัฐบาลแต่อย่างใด ■





## เบงคู้ขัดแย้ง เว้นวรรคปฏิรูป 1 ปี

จนถึงวันนี้ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ยังคงเป็นคีย์แมนคนสำคัญคนหนึ่งที่ยังคงเดินหน้ารวบรวมข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปประเทศต่อไป ผ่านเครือข่ายที่ชื่อว่า “เดินหน้าปฏิรูป”

ครั้งนี้ กิตติพงษ์ เชิญคู่ขัดแย้งอย่าง **กรณ์ จาติกวณิช** รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ **จารุพร ณ กุลติล** อดีต สส.พรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังแนวทางด้วย ซึ่งทั้งสองก็เห็นด้วยเป็นอย่างดี

สำหรับข้อเสนอของเครือข่าย 4 ข้อ ได้แก่ 1.การปฏิรูปประเทศเพื่อให้ประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เป็นเป้าหมายร่วมกันของคู่ขัดแย้งและประชาชนทุกฝ่าย จึงควรใช้โอกาสนี้ร่วมกันออกจากกับดัก 2.พลังทางสังคมที่เกิดจากความตื่นตัวและต้องการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญครั้งนี้ มีมากพอที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูป

3.ประชาธิปไตยของไทยยังไม่ถึงทางตัน แต่ยังสามารถอาศัยกลไกระบอบประชาธิปไตย ร่วมหาทางออกจากความขัดแย้งได้ และ 4.การกำหนดวันเลือกตั้งและกระบวนการเลือกตั้งอย่างเดียว โดยมิได้หาทางออกร่วมกัน นอกจากจะไม่ใช้แนวทางแก้ปัญหาแล้ว ยังอาจสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นในสังคมไทย

ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายฯ จึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดเงื่อนไขทางการเมืองถอยกันคนละก้าว รวมถึงเร่งสร้างหลักประกันที่มีพันธะผูกพันทางการเมือง เพื่อนำประเทศก้าวสู่การปฏิรูปโดยเร็ว

กิตติพงษ์ ขยายความว่า การปฏิรูปและการเลือกตั้ง จำเป็นต้องเชื่อมโยงกัน มากกว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยหากเลือกตั้งภายใต้ความขัดแย้งต่อไปก็อาจเจอกับปัญหาเดิม เช่น ไม่สามารถหาเสียงได้ในทุกพื้นที่ หรือลงคะแนนไม่ได้

ปลัดกระทรวงยุติธรรม บอกว่า หากคุยเรื่องความขัดแย้งในอดีตเพียงเรื่องเดียวก็อาจคุยกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นจุดร่วมเดียวที่มีอยู่อย่าง “การปฏิรูป” จึงเป็นแนวทางสำคัญที่จะทำให้คู่ขัดแย้งหันมาคุยกันว่า จะปฏิรูปอย่างไร ให้มีระบบประชาธิปไตยที่มั่นคง มีกระบวนการยุติธรรมที่ดี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างหลักนิติธรรมเป็นที่ต้องการของทุกฝ่าย

“การเลือกตั้งคราวหน้าอาจเปลี่ยนโหมดจากการเลือกตั้งปกติไปสู่การมีรัฐบาลชั่วคราวเพื่อการปฏิรูป 1 ปี เพราะฉะนั้นพรรคการเมืองจะต้องเปลี่ยนนโยบายไปสู่การเสนอว่าจะปฏิรูปอย่างไรเท่านั้น โดยอาจให้นักการเมืองที่เป็นคู่ขัดแย้งทั้งหมดเสียสละว่าจะไม่ลงเลือกตั้งในครั้งนี เพื่อให้การปฏิรูปสามารถดำเนินการต่อไปโดยไม่มี ความขัดแย้ง” กิตติพงษ์ ระบุ ■



## ย้อนรอยคดีทุจริตรถจัดซื้อรถ-เรือดับเพลิง

คดีทุจริตรถและเรือดับเพลิงเกิดขึ้นเมื่อปี 2547 โดย นายสมัคร สุขหรวร อดีตผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามซื้อเรือ รถดับเพลิง และอุปกรณ์ บรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2547 กับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุก สเปเชียล ฟาร์มชอยส์ จำกัด ซึ่งเป็นการลงนามในสัญญา ขณะที่นายสมัครเป็นรักษาการผู้ว่าฯ กทม. ช่วงรอเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คนใหม่

ต่อมา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับเลือกตั้ง เป็นผู้ว่าฯ กทม. จึงได้ตัดสินใจเปิดแอล/ซี ตามที่ได้ลงนามในสัญญาไว้กับบริษัท สไตเออร์ฯ หลังจากเปิดแอล/ซีไปแล้วพบว่า สัญญาดังกล่าว เอกชนมีความได้เปรียบในหลายประการ จึงได้ แก้อแอล/ซีใหม่ มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับ กทม. เพิ่มเติม เช่น การให้บริษัทจัดอบรมและ จัดศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานดับเพลิง ของ กทม. ทั้งในและต่างประเทศ แต่ถูกมองว่า ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาสัญญาที่เสียเปรียบ

นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนเพิ่มเติม ว่า การจัดซื้อรถดับเพลิงครั้งนี้มีราคาแพง ผิดปกติ มีการเรียกรับสินบนของข้าราชการ กทม. ทำให้ฝ่ายการเมืองออกมาแก้ตัวว่าไม่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้รับผิดชอบหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่าง กทม. และกระทรวง มหาดไทย โดย กทม. อ้างเหตุผลว่า กระทรวง มหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลไปทำสัญญาใน ระดับประเทศมาแล้ว จึงเร่งให้ กทม. ลงนาม เปิดแอล/ซี เพื่อให้สัญญาซื้อขายมีผลสมบูรณ์ จะได้ไม่เป็นปัญหากับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศคู่สัญญา ส่วนมหาดไทยก็อ้างว่า ถ้า กทม. เห็นว่าสัญญาผิดปกติ ก็ไม่ควรยอมรับ ด้วยการเปิดแอล/ซี และยกเลิกไป

คดีนี้มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบทั้ง ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ต่อมา ป.ป.ช. ซึ่งมีผลความผิดผู้ที่เกี่ยวข้อง 7 คน ประกอบด้วย 1. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. 2. นายสมัคร สุขหรวร อดีต ผู้ว่าฯ กทม. 3. นายโกศล พลกุล อดีตรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย 4. นายประจักษ์ มาลีรินทร์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 5. นายวัฒนา เมืองสุข อดีตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงพาณิชย์ 6. พล.ต.ต. อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย กทม. และ 7. บริษัท สไตเออร์ฯ คู่สัญญา จากออสเตรเลีย

อย่างไรก็ดี ทางอัยการมีมติฟ้องไม่ครบ ทุกคน ป.ป.ช. จึงตัดสินใจยื่นฟ้องคดีเองต่อ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง แต่ก็ต้องจำหน่ายคดีในส่วนของ นายสมัครไปเนื่องจากเสียชีวิต และภายหลัง ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองพิพากษาจำคุกนายประจักษ์ กับ พล.ต.ต. อธิลักษณ์ แต่ทั้งคู่หนีคำพิพากษา ส่วนจำเลยที่เหลือยกฟ้อง

ส่วนในเรื่องการไล่เบียดให้ซัดใช้ค่าเสียหาย ศาลปกครองกลางได้สั่งให้ทายาทของ นายสมัคร และนายประจักษ์ จ่ายค่าเสียหาย แก่ กทม. คนละ 587 ล้านบาท



# เบื้องหลังต้น'อภิสิทธิ์' ข้อต่อแก้วกฤติสู่เลือกตั้ง

● การตัดสินใจออกเดินสายพบปะผู้คนกลุ่มต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชนของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กำลังกลายเป็นข้อสงสัยของผู้คนอยู่ไม่น้อยว่าเกิดอะไรขึ้น คิดอย่างไร? ใครร้องขอหรือสั่งการ ถึงได้อาสาเป็นภาคีเดินสายหาทางออกให้กับประเทศ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองที่กำลังวิกฤติหนักเวลานี้ ทำเอาผู้คนจำนวนไม่น้อยมีกันไปตามๆ กัน

เริ่มจาก 25 เม.ย.2557 อภิสิทธิ์ก็กระทำการเดินสายเข้าพบ กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ในฐานะคณะทำงานเครือข่ายเดินหน้าปฏิรูปเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการนำประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤติทางการเมือง และเร่งเดินหน้าการปฏิรูปประเทศไทย

28 เม.ย.2557 อภิสิทธิ์ยังเดินสายเข้าหารือกับ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ข้อหารือร่วมไม่ต่างกันมากนัก เป้าหมายสำคัญเป็นหน่วยงานที่สถานการณ์เปราะบางเกินไปช่วงนี้ พุดต่างๆ ทางออกทางการเมืองเพื่อบ้านเมืองนั้นเอง

29 เม.ย.2557 อภิสิทธิ์ยังคงมุ่งเดินสายเป็น "โซ่ข้อกลาง" เข้าพบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) การพูดคุยกับ กกต.ดูเหมือนจะเน้นไปที่แนวทางการปฏิรูปการเลือกตั้ง ซึ่ง กกต.อยู่ในวิสัยจะออกกฎกติกาเพื่อทำให้ประชาชน

มีความเชื่อมั่นต่อการจัดการเลือกตั้งได้ แต่ปัญหาใหญ่ขณะนี้เห็นตรงกันนั่นคือบรรยากาศบ้านเมืองที่จะทำให้การเลือกตั้งประสบความสำเร็จได้ยากมาก วันเดียวกันยังได้บุกเข้าพบ 2 ผู้เฒ่าทางการเมืองอย่าง บรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา และ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา



30 เม.ย.2557 อภิสิทธิ์ยังเข้าพบ สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังชล ข้อเสนอส่วนใหญ่เป็นลักษณะเดียวกันกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่น นั่นคือเสนอทางเลือกที่จะเป็นทางออกให้กับประเทศและช่วยแก้ไขวิกฤติทางการเมือง ส่วนใหญ่เห็นตรงกันหากมีการเลือกตั้งในบรรยากาศที่บ้านเมืองยังไม่สงบ อาจทำให้เกิดปัญหา การเลือกตั้งก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ฉะนั้นบทสรุปที่อภิสิทธิ์ต้องการคือ ไม่อยากให้กำหนดวันเลือกตั้งก่อนที่ทุกอย่างยังไม่เรียบร้อย

การตัดสินใจออกมาเดินสาย ไม่น่าจะเป็นเรื่องชกดีสักเท่าไร จุดประสงค์แต่ละที่ แต่ละองค์กรย่อมต่างกัน ในส่วนของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาล อภิสิทธิ์อยากให้เป็นตัวเชื่อมส่งสัญญาณไปยัง นายกรัฐมนตรี ชินวัตร และรัฐบาล ทำนองอย่ารีบร้อนที่จะเลือกตั้ง ต้องการให้พูดคุย เคลียร์กันชัดๆ ไม่อยากเห็นการเลือกตั้งเป็น "โมฆะ" อยากให้นำข้อเสนอ กกต.มาจับเข้าคุย เช็กความพร้อมก่อนกำหนดวันเลือกตั้ง

การพูดคุยของอภิสิทธิ์ มีนัยสำคัญ "อยากลงเลือกตั้ง" แต่ต้องเคลียร์เงื่อนไขไม่ยากให้เป็น "โมฆะ" และพร้อมที่จะพูดคุยกับนายกรัฐมนตรียิ่งเร็วๆ นี้ ก่อนที่จะสรุปข้อคิดเห็นจากการเดินสายแจ้งสาธารณชนต่อไป เมื่อสามารถเลือกตั้งได้ก็จะมีรัฐบาลปฏิรูปเกิดขึ้นมาในระยะเวลา 1 ปีหรือปีครึ่ง

คงจะมีผู้คนไม่น้อยเกิดข้อกังขาในใจกับปรากฏการณ์อภิสิทธิ์ คิดอย่างไรถึงเลือกที่จะกระทำอย่างนี้ ที่จริงทุกคนในประเทศควรปรบมือให้ด้วยซ้ำ หากสิ่งที่อภิสิทธิ์ออกมาต้องการแก้วิกฤติให้กับประเทศเดินไปข้างหน้าได้อย่างแท้จริง ลดทริศความขัดแย้งทางการเมืองลง

การก้าวเดินออกมาครั้งนี้ของอภิสิทธิ์ เกิดจากการพูดคุยแบบร้องขอ ต้องการให้เสียสละกับประเทศชาติที่กำลังเข้าสู่ห้วงวิกฤติ จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง งานนี้ไม่ธรรมดา มีการวิเคราะห์เชิงลึกทำนองมี ระดับผู้ใหญ่มั่นคงที่เดียว เป็นผู้ที่กลุ่มคนและสังคมยอมรับและเคารพ อดีตนายทหารระดับนายพล เคยอยู่ร่วมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) แต่บัดนี้มีสถานภาพที่ยิ่งใหญ่ ได้ส่งสัญญาณที่จะลดความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาความขัดแย้งเกิดจากทางการเมืองก็ต้องให้การเมืองแก้ปัญหา

ฉะนั้น อภิสิทธิ์ ในฐานะคู่ขัดแย้งน่าจะหาหนทางที่ตรงนี้ได้ และนี่อาจเป็นที่มาทำให้อภิสิทธิ์เกรงอกเกรงใจในบารมี จำเป็นต้องทำในสิ่งที่ถูกร้องขอมานั่นเอง ส่วน กบปส.เชื่อว่ายังเป็นตัวแปรอยู่เวลานี้ แต่อีกไม่นานทุกอย่างก็จะลงตัว...



คมชัดลึก

ฉบับประจำวันที่ ๕๑ พ.ค. ๒๕๕๗ หน้า ๑ : ๑๖

# ทนายทสมัคร-ประชา ชดใช้ 1,75ล. ศาลพิ้นคดีรถทับเพลิง

ศาลปกครองกลาง  
พิพากษาทนายท  
“สมัคร-ประชา” ชดใช้  
ค่าเสียหายจัดซื้อรถ-เรือ  
ดับเพลิง รายละเอียด  
ล้านบาท **อ่านต่อหน้า 16**

## ทนายทสมัคร-ประชา

เมื่อวันที่ 30 เมษายน ศาลปกครองกลาง อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ 1843/2553 ที่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ยื่นฟ้อง คุณหญิงสุรรัตน์ สุนทรเวช ภรรยานายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่า กทม., นางกาญจนนกร ไชยลาภ และนาง กานดาภา มุ่งถิ่น ทนายทสมัครของนายสมัคร เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-3 เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องทั้งสาม ซึ่งเป็นผู้รับมรดกของนายสมัครที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย กรณีนายสมัคร กระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิง ของ กทม. หลังจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูล ความผิดว่าร่วมกับ บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุก สเปเซียล ฟาห์รชอยท์ จำกัด ประเทศ ออสเตรีย กำหนดราคาซื้อขายให้สูงเกินจริง

ศาลพิเคราะห์เห็นว่า พฤติการณ์ของนาย สมัคร และพล.ต.ต.อภิสิทธิ์ ดันชูเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงการลงนามใน สัญญามีลักษณะเป็นการเร่รืบระหว่างที่นายสมัคร ยังคงดำรงตำแหน่งผู้ว่า กทม. แม้จะอ้างเหตุ จำเป็นในการดำเนินโครงการจากการเติบโตของ กทม. แต่ทั้งสองไม่ได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ ในการพิจารณารายละเอียด สัญญา ลักษณะ รัฐ

ต่อรัฐตามขั้นตอนที่ ครม.มีมติ และยังไม่ได้นำ กรณีอื่นที่หน่วยทหารพัฒนาของ บก.สส.ได้ทำ สัญญาแบบรัฐต่อรัฐกับบริษัทสไตเออร์ฯ พิจารณา ประกอบในการปฏิบัติตามขั้นตอนให้ครบถ้วนสม กับกรณี ทั้งที่นายสมัครก็เป็นผู้ว่า กทม.ย่อม ต้องรับรู้และเข้าใจขั้นตอนปฏิบัติ

ทั้งนี้ พยานหลักฐานจึงฟังได้ว่า การกระทำของนายสมัครดังกล่าวจงใจประมาทเลินเล่อ ทำให้ กทม.เสียหาย จึงพิพากษาให้ทนายทซึ่ง เป็นผู้รับมรดก ชดใช้เงินค่าเสียหาย ร้อยละ 30 ของความเสียหายทั้งหมดจำนวน 1,958 ล้านบาทเศษ คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 587,580,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจาก วันฟ้อง โดยให้ชำระเสร็จภายใน 60 วันตั้งแต่วันที่ที่มีคำพิพากษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภรรยาและทนายทของ นายสมัครไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษา โดย มอบอำนาจให้ นายสุขสันต์ สุขสวัสดิ์ ทนายความ เข้าร่วมรับฟังแทน ส่วน กทม. ผู้ฟ้อง ไม่ได้เดินทางมาศาล โดยนายสุขสันต์ สุขสวัสดิ์ ทนายความ ของคุณหญิงสุรรัตน์ ระบุว่า หลังจากนั้นจะไปปรึกษากับคุณหญิงสุรรัตน์และทนายททั้งสองเรื่องการ อุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งจะต่อสู้ใน ประเด็นที่ว่า ศาลปกครองไม่มีอำนาจพิพากษา ในคดีนี้ เพราะเกี่ยวข้องกับมรดกที่ควรจะต้อง ยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง

ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ 1234/2554 กรณีนายประชา มาลินนท์ อดีต รมว.มหาดไทย ยื่นฟ้อง กทม. และ รมว.มหาดไทย เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 เรื่อง กระทำกรออกคำสั่งโดยมิชอบ ที่ กทม.สั่งให้ผู้ฟ้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการที่ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางอาญากล่าวหาผู้ฟ้องขณะดำรงตำแหน่ง รมว.พาณิชย์ มีพฤติการณ์ร่วมกับ บริษัท สไตเออร์ฯ กระทำความคิดเกี่ยวกับการจัดซื้อรถเรือดับเพลิง ซึ่งผู้ฟ้องได้อุทธรณ์คำสั่ง กทม.ดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องมีคำสั่งยกอุทธรณ์

อย่างไรก็ตาม ศาลปกครองได้พิพากษาให้นายประชา ผู้ฟ้อง ต้องจ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายแก่ กทม. เช่นเดียวกับทายาทของนายสมัคร (587,580,000 บาท) เนื่องจากขณะเกิดเหตุนายประชาดำรงตำแหน่ง รมว.มหาดไทย เกี่ยวข้องกับการเริ่มโครงการและกระบวนการจัดซื้อ ส่วนนายประชาไม่ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษา เนื่องจากได้หลบหนีคดีที่ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองออกหมายจับหลังพิพากษาจำคุก 12 ปี ในคดีทุจริตจัดซื้อรถเรือดับเพลิง

นอกจากนี้ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำ 1287/2554 ให้เพิกถอนคำสั่ง กทม.ที่ประกาศกำหนดให้ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการทำสัญญา โดยศาลเห็นว่า นายอภิรักษ์มีการแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการ หลังเห็นว่า การซื้อขายมีข้อบกพร่องของกฎหมาย จึงได้ยื่นขอระงับการเปิดหนังสือค่าประกัน หรือ แอลซี กับธนาคารกรุงไทย 2 ครั้ง และทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และหนังสือถึง นายโกศล พลกุล อดีต รมว.มหาดไทย 2 ครั้ง ให้ทบทวนสัญญา แต่นายโกศลยืนยันว่าไม่สามารถทำได้ ขณะที่นายอภิรักษ์ไม่มีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ศาลจึงเห็นว่า นายอภิรักษ์ได้ระมัดระวังตามกรอบอำนาจหน้าที่ ไม่มีเจตนาทุจริตหรือทำให้เกิดความเสียหาย ประกอบกับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิพากษาว่า การกระทำของนายอภิรักษ์ก็ไม่ใช่ความผิด จึงพิพากษาให้เพิกถอนประกาศ กทม.ดังกล่าว

วันเดียวกัน ศาลปกครองกลางยังมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่ง กทม.ที่กำหนดให้นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่เสียหายจากการทำสัญญาซื้อขายรถเรือดับเพลิงและอุปกรณ์เมื่อปี 2547 โดยคดีนี้ นายวัฒนายื่นฟ้อง กทม.และผู้ว่าฯ กทม. ขณะนั้น เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 ในคดีหมายเลขดำ 1227/2554 เรื่องกระทำการโดยมิชอบที่สั่งให้ผู้ฟ้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว

ศาลพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า นายวัฒนา แม้จะมีส่วนเกี่ยวข้องในบางขั้นตอนกับการทำสัญญาซื้อขายเมื่อปี 2547 โดยเฉพาะในส่วนสัญญาสินค้าต่างตอบแทนประเภทไถ่ต้มสุกแช่แข็ง แต่ก็สืบเนื่องจากกรณีที่ ครม.มีมติเมื่อ 24 สิงหาคม 2547 ให้พิจารณาผลักดันการส่งออกสินค้าประเภทไถ่ต้มสุกแช่แข็ง เนื่องจากขณะนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประสบปัญหาไข้หวัดนก

ส่วนการอ้างว่า นายวัฒนาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขระเบียบกระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดประเภทสินค้า ก็ไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน อีกทั้งการผลักดันจะทำให้ทำสัญญายังมีอีกหลายปัจจัย ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทำสัญญาซื้อขายสินค้าต่างตอบแทนเท่านั้น สำหรับการกำหนดส่งสินค้าต่างตอบแทนตามขั้นตอนปฏิบัติก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศด้วย ไม่ใช่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รมว.พาณิชย์ เพียงลำพัง ประกอบกับก่อนหน้านั้นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษายกฟ้องนายวัฒนา ที่ตกเป็นจำเลยในคดีดังกล่าวแล้ว พยานหลักฐานในชั้นนี้จึงยังฟังไม่ได้ว่า นายวัฒนากระทำประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งโดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ที่มีการออกคำสั่งดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวัฒนาและฝ่าย กทม.ไม่ได้เดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษา ส่งผู้รับมอบอำนาจศาลแทน อย่างไรก็ตาม คดีดังกล่าวทั้งหมดยังไม่ถึงสิ้นสุด โดยคู่ความสามารถอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษา

สำหรับคดีทุจริตจัดซื้อรถเรือดับเพลิง นายสมัคร สุนทรเวช ได้ลงนามสัญญาซื้อขายเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547 ขณะนั้นทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าฯ กทม.ในช่วงรอเลือกตั้งใหม่ โดยลงนามก่อนที่อีกสองวันต่อมา คือวันที่ 29 สิงหาคม 2547 เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ต่อมา นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ กทม.ได้ตัดสินใจเปิดแอลซีตามที่ได้ลงนามสัญญาไว้ แต่พบเอกชนได้เปรียบหลายประการ จึงได้แก้แอลซีใหม่ โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ กทม.เช่น การให้บริษัทจัดอบรมและศึกษาดูงานแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของ กทม.ทั้งในและต่างประเทศ แต่ถูกมองว่าไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาสัญญาที่เสียเปรียบ

นอกจากนี้ยังมีการร้องเรียนเพิ่มเติมว่า การจัดซื้อมีราคาแพงผิดปกติ มีการเรียกรับสินบนของข้าราชการ กทม.ทำให้ทั้งสองฝั่งการเมืองต่างออกมาแก้ตัวว่าไม่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงาน กทม. และกระทรวงมหาดไทย โดย กทม.อ้างเหตุผลที่ว่ากระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแล กทม.ไปทำสัญญาในระดับประเทศ

มาแล้ว จึงเร่งให้ กทม.ลงนามเปิดแอลซีเพื่อสัญญาซื้อขายมีผลสมบูรณ์ จะได้ไม่เป็นปัญหาต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนกระทรวงมหาดไทยก็อ้างว่า ถ้า กทม.เห็นว่าสัญญาผิดก็ไม่ควรยอมรับด้วยการเปิดแอลซีและควรวกเลิก

คดีดังกล่าวมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบทั้ง ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทั่ง ป.ป.ช.ชี้มูลผู้เกี่ยวข้อง 7 คน ได้แก่ 1.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. 2.นายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าฯ กทม. 3.นายโกศล พลกุล อดีต รมว.มหาดไทย 4.นายประชา มาลินนท์ อดีต รมว.มหาดไทย 5.นายวัฒนา เมืองสุข อดีต รมว.พาณิชย์ 6.พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ตันชูเกียรติ อดีตผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. และ 7.บริษัท สไตเออร์ฯ คู่สัญญา จากออสเตเรีย

ทั้งนี้ อัยการมีมติฟ้องไม่ครบทุกคน ป.ป.ช.จึงฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยตัวเอง โดยศาลสั่งจำคุกนายประชา และ พล.ต.ต.อธิลักษณ์ ส่วนนายวัฒนา นายอภิรักษ์ และนายโกศล ยกฟ้อง ส่วนนายสมัครให้จำหน่ายคดีเพราะเสียชีวิต ส่วนบริษัท สไตเออร์ฯ ศาลสั่งจำคุกคดีชั่วคราว